

UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

KỶ YẾU

“DOANH NHÂN HẢI PHÒNG
HỌC TẬP VÀ LÀM THEO LỜI BÁC”
NHÂN KỶ NIỆM 20 NĂM NGÀY
“DOANH NHÂN VIỆT NAM”
(13/10/2004 - 13/10/2024)

Hải Phòng, tháng 10 năm 2024

LỜI NÓI ĐẦU

Chủ tịch Hồ Chí Minh vị anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất, cuộc đời và tư tưởng của Người là sự kết tinh giá trị văn hóa dân tộc và tinh hoa văn hóa nhân loại, là tấm gương để chúng ta học tập và làm theo. Bác là ánh sáng soi đường cho sự nghiệp cách mạng của nước ta, là nguồn động viên cổ vũ các thế hệ người Việt Nam tiếp tục phấn đấu, tiến lên giành những thắng lợi mới.

Thực hiện Kế hoạch số 322-KH/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng về thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (khóa XIII) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Ngày 17/4/2024 Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch số 103/KH-UBND Tổ chức tọa đàm, giao lưu với chủ đề “**Doanh nhân Hải Phòng học tập và làm theo lời Bác**” nhân kỷ niệm 20 năm ngày “**Doanh nhân Việt Nam**” (13/10/2004 - 13/10/2024) với mục đích tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo các hướng dẫn, kế hoạch của Trung ương và thành phố, góp phần thiết thực vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh năm 2024 của thành phố; xây dựng tổ chức đảng, chính quyền và hệ thống chính trị các cấp trong sạch, vững mạnh; hướng đến thực hiện thành công Nghị quyết số 45-NQ/TW, ngày 24/01/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: "Doanh nghiệp, doanh nhân là lực lượng tiên phong trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc". Cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân là bộ phận quan trọng của xã hội, là bộ phận chủ yếu tạo ra công ăn, việc làm; sản xuất ra của cải, vật chất; có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, củng cố an ninh, quốc phòng của đất nước. Phát huy vai trò truyền thống học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp thành phố Hải Phòng không ngừng nỗ lực học tập và làm theo lời dạy của Bác.

Ban Tổ chức đã nhận được báo cáo tham luận của các đơn vị và các doanh nghiệp tiêu biểu trên địa bàn thành phố được biên tập thành cuốn kỷ yếu. Các báo cáo, tham luận đã đi sâu làm rõ những nội dung và giá trị sâu sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, những thành tựu đạt được về phát triển kinh tế và phát triển văn hóa của thành phố.

Cuốn Kỷ yếu là kết quả thực hiện lời dạy của Bác, đồng thời cũng là quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và doanh nghiệp thành phố Hải Phòng trong xây dựng, phát triển Hải Phòng phải luôn hài hòa giữa phát triển kinh tế và phát triển văn hóa./.

*Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng***THAM LUẬN
DOANH NHÂN, DOANH NGHIỆP TẠI CÁC KCN, KKT HẢI
PHÒNG HỌC TẬP VÀ LÀM THEO LỜI BÁC****I. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VAI TRÒ CỦA ĐỘI NGŨ
DOANH NHÂN VIỆT NAM**

Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh có khoảng 100 bài nói, viết, điện, thư cho các xí nghiệp, doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam. Tình cảm, sự quan tâm của Người dành cho các doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam đã góp phần làm phong phú thêm tư tưởng của Người.

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định, giới công thương là một bộ phận của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phải đồng hành với dân tộc, với sự nghiệp cách mạng của Đảng. Người nhấn mạnh: “Trong lúc các giới khác trong quốc dân ra sức hoạt động để giành lấy nền hoàn toàn độc lập của nước nhà thì giới công - thương phải hoạt động để xây dựng một nền kinh tế, tài chính vững vàng và thịnh vượng”.

Theo Người, muốn trở thành người kinh doanh giỏi phải không ngừng học tập, khổ công rèn luyện, trau dồi bản lĩnh chính trị, bản lĩnh nghề nghiệp và đạo đức người kinh doanh. Do đó, doanh nhân cần phải có đủ các đức tính cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, có tri thức chuyên môn vững vàng, nắm vững pháp luật, sâu sát thực tế, lý trí vững chắc, bản lĩnh kiên cường, tình cảm trong sáng, kết hợp giữa chính trị và khoa học, chấp hành pháp luật, hiểu biết pháp luật, đặc biệt quan tâm tới việc chống tham ô, lãng phí, quan liêu cửa quyền...

Đến nay tư tưởng Hồ Chí Minh về đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp Việt Nam vẫn còn nguyên giá trị, điều đó được thể hiện rõ tại Nghị quyết số 41- NQ/TW ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới, trong đó đề ra mục tiêu tổng quát: “Phát triển đội ngũ doanh nhân lớn mạnh về số lượng, chất lượng, cơ cấu hợp lý, có tầm nhìn, trí tuệ, đạo đức, tinh thần kinh doanh, làm giàu chính đáng, năng động, sáng tạo, năng lực quản trị tiên tiến, tuân thủ pháp luật, có đạo đức, văn hoá kinh doanh mang bản sắc dân tộc; có trách nhiệm xã hội, ý thức bảo vệ môi trường, đóng góp xứng đáng cho các mục

tiêu phát triển đất nước”.

II. VAI TRÒ, ĐÓNG GÓP CỦA CÁC DOANH NGHIỆP TẠI CÁC KCN, KKT TRONG VIỆC XÂY DỰNG, PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

1. Về thu hút đầu tư trong các KCN, KKT

Trong những năm gần đây, Hải Phòng luôn duy trì vị trí trong nhóm đầu của cả nước về thu hút đầu tư trực tiếp từ nước ngoài; trong đó có sự đóng góp lớn đến từ các khu công nghiệp, khu kinh tế của thành phố. Quá trình thu hút đầu tư tại các KCN, KKT Hải Phòng có bước tiến mạnh cả về số lượng vốn và chất lượng, hiệu quả dự án; nhiều tập đoàn lớn đã lựa chọn các KCN, KKT Hải Phòng để đặt trụ sở chính và nhà máy sản xuất tập trung với quy mô lớn.

Lũy kế đến tháng 8 năm 2024: Tại các KCN, KKT Hải Phòng đã thu hút 570 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài với tổng vốn đầu tư ước đạt 27.325 triệu USD; 223 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư ước đạt 319.570 tỷ đồng.

2. Về hoạt động sản xuất kinh doanh

Giá trị sản xuất công nghiệp trong KKT, KCN luôn chiếm tỷ trọng lớn trong giá trị sản xuất công nghiệp toàn thành phố. Sản xuất công nghiệp trong KKT, KCN giữ vai trò duy trì tốc độ tăng trưởng cao, đóng góp kết quả tăng trưởng kinh tế của thành phố (tốc độ tăng chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) thành phố luôn giữ mức cao, năm 2023 đạt 13,16%, đứng trong top đầu các tỉnh, thành phố có quy mô công nghiệp lớn của cả nước).

Kết quả sản xuất kinh doanh 8 tháng đầu năm 2024:

- Doanh thu: Ước đạt 21.028 triệu USD, đạt 65,9% kế hoạch năm.
- Xuất khẩu: Ước đạt 18.303 triệu USD, đạt 70,3% kế hoạch năm.
- Nhập khẩu: Ước đạt 14.671 triệu USD, đạt 68,8% kế hoạch năm.
- Nộp ngân sách: Ước đạt 8.192 tỷ đồng, đạt 68,9% kế hoạch năm.

Qua 30 năm phát triển, các doanh nghiệp trong KKT, KCN đã nộp ngân sách ước đạt 83.916,6 tỷ đồng chiếm 11,82% tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội của thành phố, cụ thể: Giai đoạn 1993-2007 các doanh nghiệp nộp ngân sách đạt khoảng 1.640,3 tỷ đồng, chiếm 7,7% tổng thu ngân sách trên địa bàn; giai đoạn 2008 đến nay đạt 80.084 tỷ đồng, chiếm 11,6% tổng thu

ngân sách trên địa bàn, gấp khoảng 49 lần so với giai đoạn 1993-2007.

Tính riêng giai đoạn 2020-2023, nộp ngân sách đạt 44.916,5 tỷ đồng, chiếm 54% tổng số thu ngân sách trong KKT, KCN trong cả giai đoạn từ 1993 đến nay. Các doanh nghiệp sản xuất trong KCN, KKT nộp vào ngân sách thành phố chủ yếu, trực tiếp từ thuế thu nhập doanh nghiệp. Trong đó, KCN Đình Vũ đứng đầu danh sách về số nộp ngân sách thành phố, tiếp đến KCN Tràng Duệ, KCN Nomura, KCN VSIP.

III. DOANH NHÂN, DOANH NGHIỆP TẠI CÁC KCN, KKT HẢI PHÒNG HỌC TẬP, LÀM THEO LỜI BÁC

1. Phát huy tinh thần đoàn kết

Trong tư tưởng và hoạt động của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại những bài học quý giá về tầm quan trọng của đoàn kết, một nguyên tắc mà bất kỳ tổ chức hay quốc gia nào cũng cần phải đặt lên hàng đầu nếu muốn phát triển mạnh mẽ và bền vững. Những bài học này không chỉ áp dụng trong lĩnh vực chính trị, xã hội mà còn trong mỗi cộng đồng, tổ chức, doanh nghiệp, nơi mà việc tạo dựng và duy trì một môi trường đoàn kết, hợp tác là chìa khóa cho thành công.

Đảng uỷ Khu kinh tế, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng và Công đoàn Khu kinh tế đã tập trung tuyên truyền, phổ biến pháp luật, hướng dẫn các doanh nghiệp xây dựng tinh thần đoàn kết, nếp sống văn hóa lành mạnh, định hướng doanh nghiệp nâng cao chất lượng, đa dạng hóa hình thức tổ chức hoạt động văn hóa - thể thao, tạo sự gắn kết, niềm tự hào của người lao động về doanh nghiệp...

Tinh thần đoàn kết tại doanh nghiệp được phát huy mạnh mẽ thông qua các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao, các chương trình, hội thi như: Rung Chuông Vàng, Thi nấu ăn, Thi cắm hoa... vào các dịp kỷ niệm Quốc tế phụ nữ 8/3, phụ nữ Việt Nam 20/10, Quốc tế thiếu nhi 1/6, Ngày gia đình Việt Nam, Tết Trung thu, Tết cổ truyền tạo ra các sân chơi bổ ích, lành mạnh và không khí phấn khởi, gắn kết trong các doanh nghiệp.

Những hoạt động trên đã giúp cho người lao động có ứng xử chuẩn mực, gần gũi và hòa hợp, tăng tính đoàn kết, gắn bó với đồng nghiệp góp phần nâng cao chất lượng môi trường làm việc và hiệu quả sản xuất kinh doanh.

2. Về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Trong bài nói chuyện nhân dịp Tết Nhâm Thìn (1952), Chủ tịch Hồ Chí

Minh chỉ rõ: “Tăng gia sản xuất phải đi đôi với tiết kiệm. Phải tiết kiệm sức lao động, phải tiết kiệm thì giờ, phải tiết kiệm tiền của để tăng gia. Tiết kiệm giúp cho tăng gia và tăng gia giúp cho tiết kiệm, để đi đến kết quả tốt”.

Trên cơ sở định hướng của Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng, Công đoàn khu Kinh tế, các doanh nghiệp tại các KCN, KKT đã thực hiện tuyên truyền các nội dung thực hành tiết kiệm, chống lãng phí qua các phong trào như: thi đua cải tiến, thi đua tiết kiệm năng lượng không thể tái tạo, thực hành chống lãng phí...

Bên cạnh đó, đội ngũ lãnh đạo doanh nghiệp thường xuyên tiếp cận công nhân, tuyên truyền cho người lao động biết quý trọng công sức lao động và tài sản doanh nghiệp. Nhiều cuộc thi tìm kiếm sáng kiến cải tiến giảm hàng lỗi, tiết kiệm chi phí nguyên, nhiên vật liệu được tổ chức thực hiện, kinh nghiệm về tiết kiệm, chống lãng phí thường xuyên được truyền đạt nhằm tạo nhiệt huyết, động lực cho người lao động thực hành tiết kiệm và có cải tiến chống lãng phí trong công ty. Để làm gương cho người lao động, các doanh nhân luôn nghiêm túc rèn luyện phẩm chất, đạo đức, tư cách, thường xuyên thực hiện tốt nội quy công ty, làm mẫu trong việc thực hành tiết kiệm.

Kết quả, người lao động tại nhiều doanh nghiệp đã tự giác cao trong việc chống thất thoát, lãng phí như: ***Đi ra khỏi xưởng tắt đèn không sử dụng, dùng nước tiết kiệm, không lãng phí đồ ăn, tăng cường tái chế nguyên vật liệu...*** Hàng loạt sáng kiến cải tiến đã được người lao động tại nhiều doanh nghiệp thực hiện để chống lãng phí về vật chất và công sức lao động từ đó tạo niềm tin cho khách hàng và góp phần nâng cao năng suất lao động cho doanh nghiệp.

3. Về xây dựng và phát huy đạo đức, văn hoá kinh doanh

Lúc sinh thời, Bác rất quan tâm tới vai trò và văn hóa của giới doanh nhân. Theo Bác, văn hóa bao hàm cả các yếu tố vật chất và tinh thần; văn hóa có vai trò to lớn trong mọi hoạt động của xã hội, nhất là hoạt động kinh tế. Khi con người hoạt động kinh tế thì cũng đồng thời sáng tạo ra văn hóa. Vậy nên, trước hết doanh nhân phải có văn hóa.

Trong các KCN, KKT trên địa bàn thành phố Hải Phòng, nhiều doanh nghiệp, doanh nhân đã tự xây dựng cho mình văn hoá kinh doanh riêng tại đơn vị với 4 yếu tố cốt lõi theo tư tưởng Hồ Chí Minh là: ***Sản xuất phải nhanh, nhiều, tốt, rẻ; thực thà, tôn trọng người tiêu dùng; thi đua; học hỏi kinh nghiệm.***

Một trong số đó có thể kể đến Công ty Cổ phần Shinec - Nhà đầu tư hạ tầng KCN Nam Cầu Kiền, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng. Trong triết lý kinh doanh của mình, Công ty luôn chú trọng trong việc xây dựng và phát huy đạo đức, văn hoá kinh doanh, lợi ích của đối tác, bạn hàng, đồng thời lồng ghép với lợi ích của quốc gia và dân tộc. Công ty đã định hướng xây dựng Khu công nghiệp Nam Cầu Kiền thành khu công nghiệp sinh thái kiểu mẫu, phát triển theo mô hình kinh tế tuần hoàn với mục tiêu phát triển bền vững và góp phần bảo vệ môi trường. Công ty cũng thường xuyên tổ chức các khoá đào tạo cho người lao động về chuyên môn và công tác quản trị để nâng cao năng lực của người lao động. Các hoạt động của Công ty đã góp phần lan toả tinh thần, văn hoá kinh doanh, văn hoá doanh nghiệp tới hệ sinh thái các doanh nghiệp trong khu công nghiệp Nam Cầu Kiền và trong các khu, cụm công nghiệp khác trong cả nước mà doanh nghiệp đang đầu tư.

4. Nâng cao trách nhiệm xã hội, phát huy tinh thần tương thân tương ái

Những năm qua, có rất nhiều doanh nghiệp trong các KCN, KKT tích cực phát huy vai trò trách nhiệm xã hội với nhiều hoạt động có ý nghĩa theo đúng tinh thần của Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới.

Trải qua 03 năm đại dịch COVID19 (2019 - 2021), nhiều doanh nghiệp đã cùng chung tay cùng với Chính quyền thành phố cùng nhau phòng, chống và đẩy lùi dịch bệnh, cụ thể: LG Group ủng hộ vật tư y tế tương đương 5 tỷ đồng, tặng 10.000 chiếc khẩu trang cho các y bác sĩ thành phố, Công ty Environstar ủng hộ quần áo bảo hộ phòng dịch, Công ty Cổ phần Sao Á DC, Công ty Cổ phần Sao Đỏ, Công ty Cổ phần KCN Đình Vũ ủng hộ kinh phí cho công tác phòng chống dịch của thành phố...

Trong thời gian qua, các Công ty trong hệ thống LG Group, điển hình là Công ty TNHH LG Display Việt Nam Hải Phòng đã kết hợp cùng Ban Quản lý Khu kinh tế và các Sở, ngành... để triển khai nhiều hoạt động vì cộng đồng mang nhiều ý nghĩa cho những người có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em nghèo vượt khó, người có công với Cách mạng, như: Trao tặng Thư viện điện tử; xây dựng Sân chơi cho em; chương trình “Mái ấm yêu thương”; chương trình “Dự án sức khỏe mắt” năm 2023; chương trình trao tặng thiết bị trường học (máy tính) cho các cơ sở giáo dục còn nhiều khó khăn trên địa bàn thành phố cùng nhiều chương trình ý nghĩa khác. Trong tất cả các sự kiện của thành phố đều có sự đóng góp rất to lớn của các doanh nghiệp trong

các KCN, KKT Đình Vũ - Cát Hải.

IV. MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT HUY VAI TRÒ, TRUYỀN THÔNG CỦA ĐỘI NGŨ DOANH NHÂN HẢI PHÒNG

Trên cơ sở vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh, ngày nay trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, vai trò của doanh nhân ngày càng được chú trọng, văn hoá doanh nghiệp luôn được đề cao. Do vậy, một số những giải pháp nhằm tiếp tục phát huy vai trò, truyền thống của đội ngũ doanh nhân Việt Nam nói chung và doanh nhân Hải Phòng nói riêng, đó là:

- Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Nghị quyết 09-NQ-TW ngày 09/12/2011 của Bộ Chính trị gắn với việc đẩy mạnh việc học tập, quán triệt, tuyên truyền thực hiện Kết luận số 01- KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05- CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.

- Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc xây dựng và phát huy vai trò đội ngũ doanh nhân. Tiếp tục tạo môi trường sản xuất, kinh doanh bình đẳng và thuận lợi cho doanh nhân; hỗ trợ đội ngũ doanh nhân mở rộng quy mô, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, khuyến khích phát triển doanh nhân khu vực nông thôn; quan tâm, tạo chuyển biến trong đào tạo, bồi dưỡng doanh nhân nhằm thúc đẩy doanh nghiệp, đội ngũ doanh nhân Việt Nam phát triển mạnh mẽ góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế đất nước và hội nhập quốc tế.

- Thường xuyên giáo dục truyền thống yêu nước, tự cường, chủ động sáng tạo của đội ngũ doanh nhân, động viên phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh, nâng cao kỹ luật, đạo đức, văn hóa kinh doanh của các doanh nghiệp, doanh nhân; có tinh thần dân tộc, có trách nhiệm xã hội cao, có đủ năng lực, trình độ để lãnh đạo, quản lý các doanh nghiệp hoạt động có chất lượng, hiệu quả, tham gia tích cực vào mạng sản xuất, chuỗi giá trị trong nước và toàn cầu.

- Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách phù hợp bối cảnh, tình hình mới; loại bỏ những quy định không còn phù hợp; tháo gỡ những điểm nghẽn có thể ảnh hưởng đến hoạt động, phát triển của doanh nghiệp, doanh nhân.

- Đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; tăng cường kết nối cung - cầu lao động, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao. Đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia, xây dựng Chính phủ số, nền kinh tế số, xã hội số, công dân số.

- Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Tăng cường công tác tiếp xúc, đối thoại doanh nghiệp, qua đó chia sẻ và giải quyết, xử lý những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của doanh nghiệp.

Trên đây là tham luận của Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng về chủ đề “Doanh nhân Hải Phòng học tập và làm theo lời Bác” nhân dịp kỉ niệm 20 năm ngày “Doanh nhân Việt nam” (13/10/2004 – 13/10/2024).

Kính chúc các quý vị sức khỏe và thành công trong cuộc sống./.

Ủy ban nhân dân huyện Thủy Nguyên

THAM LUẬN

**Doanh nhân Hải Phòng làm theo lời Bác nhân kỷ niệm 20 năm ngày
“Doanh nhân Việt Nam”.**

- Kính thưa các đồng chí Lãnh đạo Thành uỷ, HĐND, UBND thành phố!

- Kính thưa các quý vị đại biểu cùng toàn thể Hội nghị!

Hòa chung vào không khí vui tươi, trang trọng của buổi tọa đàm, giao lưu với chủ đề “Doanh nhân Hải Phòng học tập và làm theo lời Bác” nhân kỷ niệm 20 năm thành lập ngày “Doanh nhân Việt Nam”. Được sự cho phép của Ban thường vụ Thành uỷ, thay mặt cho Ủy ban nhân dân huyện Thủy Nguyên phát biểu tham luận trước hội nghị, lời đầu tiên cho tôi được gửi lời chúc đến các đồng chí lãnh đạo thành phố, các vị đại biểu, khách quý và các doanh nghiệp, doanh nhân sức khỏe, hạnh phúc và ngày càng phát triển. Chúc Hội nghị diễn ra thành công tốt đẹp.

Kính thưa các quý vị đại biểu, doanh nhân!

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: "**Doanh nghiệp, doanh nhân là lực lượng tiên phong trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc**". Cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân là bộ phận quan trọng của xã hội, là bộ phận chủ yếu tạo ra công ăn, việc làm; sản xuất ra của cải, vật chất; có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, củng cố an ninh, quốc phòng của đất nước. Đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân thành phố Hải Phòng nói chung và huyện Thủy Nguyên nói riêng đã có những bước phát triển nhanh cả về số lượng và chất lượng. Cơ cấu, quy mô, lĩnh vực hoạt động có sự chuyển biến phù hợp với sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế, hiệu quả và năng lực cạnh tranh được nâng lên. Tính đến nay trên địa bàn huyện có trên 2.260 doanh nghiệp đã và đang có những đóng góp quan trọng vào tăng trưởng và ổn định kinh tế- xã hội, góp phần tích cực giải quyết việc làm, thu nhập cho người lao động - đóng góp ngân sách nhà nước và thực hiện các chính sách an sinh xã hội.

Trong bối cảnh nước ta ngày càng hội nhập quốc tế sâu rộng; trên cơ sở những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của Thành phố đã lãnh đạo, chỉ đạo, áp dụng các giải pháp linh hoạt, kịp thời, phù hợp với những diễn biến tình hình mới; cùng với sự cố gắng, nỗ lực của cộng đồng

doanh nghiệp thành phố nói chung và huyện Thủy Nguyên nói riêng và toàn thể tầng lớp nhân dân ngày càng phát triển mạnh mẽ, toàn diện. Huyện Thủy Nguyên đã chủ động, tích cực phối hợp tập trung triển khai thực hiện xây dựng các dự án, công trình trọng điểm, tạo thuận lợi đột phá về cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội, giao thông theo hướng đồng bộ, hiện đại, thúc đẩy huyện phát triển. Đặc biệt là các Dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 10, đoạn từ cầu Đá Bạc đến cầu Kiên; Cải tạo, nâng cấp Tuyến đường 359... đã hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng của huyện, giúp cho các tuyến đường giao thông từ Hải Phòng (Thủy Nguyên) đi đến các địa phương thuộc tỉnh Quảng Ninh, Hải Dương ngày càng thuận lợi. Mặt khác, việc thực hiện khởi công xây dựng cầu Dinh (kết nối huyện Thủy Nguyên với thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương), cầu Bến Rừng (kết nối huyện Thủy Nguyên với thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh), cầu Lại Xuân (kết nối huyện Thủy Nguyên với thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh)... góp phần đảm bảo tính đồng bộ của hệ thống hạ tầng giao thông, đáp ứng có hiệu quả trong việc kết nối, đi lại, vận chuyển hàng hóa, giao lưu, buôn bán giữa Hải Phòng, Quảng Ninh, Hải Dương và các Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ.

Huyện Thủy Nguyên luôn đồng hành cùng các doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp phát triển, thường xuyên tổ chức các hội nghị đối thoại doanh nghiệp để có thể lắng nghe, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc mà doanh nghiệp đang gặp phải. Ngoài ra, UBND huyện đã và đang tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm các thủ tục rườm rà, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong việc đăng ký kinh doanh, xin cấp phép xây dựng, đất đai, và các thủ tục liên quan khác; luôn quan tâm, đẩy mạnh triển khai thực hiện các chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp nhằm tăng cường thông tin, đối thoại trực tiếp giữa ngân hàng và khách hàng, qua đó nắm bắt nhu cầu thực tế của doanh nghiệp trong việc tiếp cận vốn, kịp thời xử lý các vướng mắc phát sinh, đánh giá, nhận diện các khó khăn của người dân, doanh nghiệp thuộc các ngành, lĩnh vực phụ trách để triển khai các biện pháp tháo gỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp tiếp cận, hấp thụ vốn ngân hàng để phát triển sản xuất kinh doanh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội. Qua đó, các doanh nghiệp đã đạt được những kết quả tích cực trong hoạt động sản xuất, kinh doanh; đóng góp cho ngân sách nhà nước bình quân khoảng 740 tỷ đồng/năm giai đoạn 2020-2025.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp huyện Thủy Nguyên đã khẳng định được uy tín và vị thế trên thị trường như: Gia công cơ khí, đúc, may mặc;

xây dựng, dịch vụ, bán buôn, bán lẻ, vận tải thủy, bộ, sản xuất vật liệu xây dựng,... Hiện nay có trên 30 doanh nghiệp đang quan tâm đầu tư các dự án khu đô thị, nhà ở xã hội, khu du lịch, cơ sở dưỡng lão, bệnh viện... hoặc đang tham gia triển khai đầu tư xây dựng phát triển đô thị trên địa bàn huyện như Công ty TNHH VSIP Hải Phòng, Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính Hoàng Huy, Công ty Cổ phần Đầu tư du lịch Quang Minh Vinashin, Công ty Cổ phần tập đoàn Vingroup.... ngày càng đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế, đô thị tại huyện.

Không chỉ nâng cao hiệu quả sản xuất; đóng góp thiết thực cho nền kinh tế, các doanh nghiệp, doanh nhân Thủy Nguyên còn thể hiện sâu sắc tinh thần, trách nhiệm với cộng đồng xã hội; tích cực phối hợp với chính quyền địa phương trong công tác giữ gìn an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh và tham gia vào các hoạt động xã hội có ý nghĩa khác như: Thăm hỏi, tặng quà cho nạn nhân chất độc màu da cam, hộ nghèo và học sinh nghèo vượt khó; đóng góp tôn tạo các di tích lịch sử, văn hóa tâm linh; ủng hộ quỹ phòng, chống Covid-19 (*toàn huyện vận động được 4,3 tỷ đồng*) và hỗ trợ Hội đồng hương tại thành phố Hồ Chí Minh cùng các tỉnh phía Nam; tham gia ủng hộ xây dựng các công trình di tích lịch sử, văn hóa, tâm linh, các công trình xây dựng nông thôn mới, thiết bị cơ sở vật chất trường học.

Bên cạnh những kết quả đạt được, các doanh nghiệp trên địa bàn huyện còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc trong các cơ chế, chính sách mới, còn gặp trở ngại trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến đầu tư, đất đai; việc tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi từ ngân hàng hay các tổ chức tín dụng đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa; nguồn nhân lực chất lượng, tay nghề cao vẫn còn hạn chế làm ảnh hưởng đến hiệu suất công việc.

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo!

Thưa các quý vị đại biểu!

Để nâng cao việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tiếp nối phong trào “Doanh nhân Hải Phòng học tập và làm theo lời Bác”, UBND Huyện Thủy Nguyên cùng chung tay với các doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội và bảo vệ môi trường. Cụ thể như sau:

- Tiếp tục phổ biến, triển khai thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24/01/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

- Tăng cường tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp hội viên thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động tại các doanh nghiệp. Tiếp tục củng cố khối đoàn kết cộng đồng doanh nghiệp; tập trung làm tốt hơn nữa vai trò cầu nối giữa chính quyền và doanh nghiệp; tổ chức các hội nghị Đối thoại doanh nghiệp để lắng nghe và giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc mà doanh nghiệp gặp phải. Tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ và đơn giản hóa các thủ tục liên quan đến đăng ký kinh doanh, cấp phép xây dựng, thuế, và các giấy tờ liên quan.

- Khuyến khích hợp tác giữa các doanh nghiệp tạo điều kiện để doanh nghiệp liên kết, hợp tác, nâng cao hiệu quả trong công tác xúc tiến đầu tư, tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan tổ chức xúc tiến đầu tư, thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài.

- Phối hợp với các ngân hàng và tổ chức tín dụng để cung cấp các gói vay ưu đãi cho doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa; đưa ra các chính sách khuyến khích doanh nghiệp áp dụng công nghệ thân thiện với môi trường, tiết kiệm năng lượng, và quản lý chất thải hiệu quả.

- Đề cao tinh thần tự lực, tự cường, các doanh nghiệp, doanh nhân cần không ngừng học hỏi, sáng tạo và đổi mới trong kinh doanh, từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

- Không ngừng đổi mới mô hình kinh doanh, ứng dụng công nghệ mới và phát triển các sản phẩm, dịch vụ chất lượng cao để đáp ứng nhu cầu thị trường hiện nay.

- Tiếp tục chung sức, đồng lòng cùng toàn huyện thực hiện tốt các chính sách đảm bảo an sinh xã hội, nhân đạo từ thiện, nhất là chương trình xây dựng nhà cho người nghèo; chăm lo, phụng dưỡng các Mẹ Việt Nam Anh hùng và các gia đình chính sách; ủng hộ các quỹ, chương trình do huyện phát động, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, chỉnh trang hiện đại hóa đô thị, môi trường,

Với sự quan tâm của Thành phố; sự hỗ trợ của các hiệp hội doanh nghiệp; sự nỗ lực, đoàn kết, trí tuệ của đội ngũ doanh nhân, tôi tin tưởng chắc chắn rằng: Cộng đồng doanh nghiệp sẽ phát huy những thành tích đã đạt được, vượt qua khó khăn, thử thách, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp

phát triển kinh tế- xã hội; góp phần xây dựng Thành phố ngày càng giàu, đẹp, văn minh.

Một lần nữa, tôi xin gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến các vị đại biểu, khách quý, cùng toàn thể cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn Thành phố.

Chúc các đồng chí, các bạn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, làm giàu cho mình và làm giàu cho xã hội!

Ủy ban nhân dân quận Hồng Bàng

THAM LUẬN

CÁN BỘ, CÔNG CHỨC QUẬN HỒNG BÀNG VỚI THỰC HIỆN DI CHỨC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VỀ “TOÀN TÂM, TOÀN Ý PHỤC VỤ NHÂN DÂN” TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

Cách đây 55 năm, trước lúc đi xa, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã để lại cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta bản Di chúc lịch sử. Mỗi lời trong Di chúc là từng lời dặn dò cô đọng, là tâm nguyện, niềm tin, trách nhiệm của Bác với Tổ quốc, Nhân dân và sự nghiệp cách mạng. Người căn dặn: *“Việc cần phải làm trước tiên là chỉnh đốn lại Đảng, làm cho mỗi đảng viên, mỗi đoàn viên, mỗi chi bộ đều ra sức làm tròn nhiệm vụ đảng giao phó cho mình, toàn tâm toàn ý phục vụ nhân dân”*.

Nghiêm túc thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Hồng Bàng đã kế thừa, phát triển, vận dụng sáng tạo những lời dạy của Người để xây dựng Đảng bộ quận trong sạch, vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức *“toàn tâm, toàn ý phục vụ nhân dân”*.

Vài nét về quận Hồng Bàng và đội ngũ cán bộ, công chức quận giai đoạn hiện nay

Trong lịch sử hình thành và phát triển của thành phố Hải Phòng, địa bàn quận Hồng Bàng được coi là “cái nôi” ra đời của đô thị Hải Phòng, là vùng đất có bề dày lịch sử và văn hóa lâu đời, khởi nguồn từ các làng cổ An Biên, Gia Viên; Trải qua những tháng năm xây dựng và phát triển, quân và dân quận Hồng Bàng đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, cùng với quân dân thành phố Hải Phòng và cả nước viết lên những trang sử vàng chói lọi, đánh thắng các cuộc chiến tranh xâm lược, hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội. Lịch sử đấu tranh, xây dựng và phát triển của quận Hồng Bàng gắn liền với lịch sử hình thành và phát triển của thành phố Cảng “Trung dũng, Quyết thắng”.

Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, với tinh thần “quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”, “thà chết chứ không trở lại cuộc đời làm nô lệ”, quân dân Hồng Bàng đã đấu tranh bất khuất, chiến đấu vô cùng anh dũng góp phần giải phóng thành phố quê hương. Những chiến công oanh liệt

Đường 5 anh dũng, Sở Dầu khói lửa mãi mãi là niềm tự hào của quân, dân thành phố. Ngày 13/5/1955, tên lính Pháp cuối cùng rút khỏi Hải Phòng, lá cờ đỏ sao vàng chiến thắng tung bay trên bầu trời thành phố, báo hiệu một trang sử mới bắt đầu: Miền Bắc hoàn toàn giải phóng, đi lên xây dựng Chủ nghĩa xã hội.

Khoác trên mình những lợi thế và sức mạnh nội tại vốn có, quận Hồng Bàng đang giữ vị thế là quận trung tâm của thành phố Hải Phòng có chức năng là trung tâm thương mại, dịch vụ và du lịch; là pháo đài phòng thủ vững chắc, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển toàn diện của thành phố. Trong những năm qua, quận đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ, đột phá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, khẳng định thương hiệu quận trung tâm đi đầu thành phố. Kính tế quận tăng trưởng ổn định.

Các vấn đề an sinh xã hội luôn được quan tâm, chú trọng thực hiện bằng nhiều cách làm sáng tạo, thiết thực, hiện nay quận không còn hộ nghèo.

Công tác giáo dục đào tạo đạt thành tích nổi bật. Năm học 2023 - 2024, quận bứt phá dẫn đầu thành phố về kết quả thi vào lớp 10 THPT công lập, có hai học sinh đạt thủ khoa và á khoa toàn thành phố; nhiều học sinh đạt điểm cao trong các kỳ thi cấp thành phố, quốc gia.

Công tác y tế, chăm sóc sức khỏe Nhân dân được quan tâm, chú trọng. Hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được quan tâm thực hiện nhằm nâng cao đời sống tinh thần cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, hoàn thành toàn diện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, vận động Nhân dân luôn được quan tâm đổi mới, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Với những thành tựu đáng tự hào, phát huy truyền thống quận hai lần anh hùng, 3 năm liên tục 2021, 2022, 2023, quận được Thành ủy trao tặng Bằng khen Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đặt ra 21 chỉ tiêu trên 5 nhóm lĩnh vực. Thời gian tới, quận đặt mục tiêu kiên trì thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XXIII đã đề ra. Với những giải pháp chiến lược nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu kinh tế, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực tăng thu ngân sách, phấn đấu hoàn thành và vượt chỉ tiêu thành phố giao về thu ngân sách và thu thuế ngoài quốc doanh hằng năm, đến năm 2025, tổng thu ngân sách đạt 14.000 tỷ đồng trở lên,

thuế ngoài quốc doanh đạt 3.500 tỷ đồng trở lên; cơ cấu tỷ trọng ngành thương mại, dịch vụ, du lịch chiếm 85%, ngành công nghiệp, xây dựng chiếm 15%. Quận tiếp tục triển khai Đề án phát triển kinh tế đêm, theo đó, đẩy mạnh hoạt động mô hình phố ẩm thực, phố đi bộ tại khu vực hai bên sông Tam Bạc, xây dựng hình ảnh quận Hồng Bàng là “điểm đến” an toàn, hấp dẫn, thu hút khách thập phương đến tham quan, du lịch, tạo nguồn lực phát triển kinh tế ban đêm. Đến thời điểm hiện tại, quận đã triển khai Đề án gắn mã QR code tại tất cả các di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn quận, trao Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất cho các cơ sở tín ngưỡng tôn giáo, có kế hoạch duy trì, tôn tạo, bảo tồn, phát huy các công trình kiến trúc có giá trị cao, hướng tới xây dựng “quận di sản”. Đồng thời, tổ chức thực hiện các chương trình xúc tiến, quảng bá con người, vùng đất, du lịch Hồng Bàng với các địa phương trong và ngoài nước để từng bước đưa du lịch Hồng Bàng phát triển.

Để tạo hạ tầng đô thị hiện đại, đồng bộ, kết nối với các quận huyện trong thành phố; quận tập trung hoàn thiện các tiêu chí đô thị loại I, hướng tới hoàn thiện các tiêu chí cơ bản của đô thị loại đặc biệt; tạo môi trường, mặt bằng hấp dẫn thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước xây dựng các trung tâm thương mại, dịch vụ. Phát huy truyền thống 63 năm xây dựng, phát triển, với phương châm “Chủ động - Dự báo - Hành động - Sáng tạo”, sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Quận ủy, tổ chức thực hiện đồng bộ, toàn diện của Chính quyền các cấp, sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị, quận Hồng Bàng sẽ vươn mình lớn mạnh cả về diện mạo, tầm vóc và vị thế, góp phần cùng thành phố hiện thực hóa khát vọng vươn lên, xây dựng, phát triển thành phố Hải Phòng đạt mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa vào năm 2025, hướng tới là một trong những thành phố hiện đại hàng đầu của khu vực Đông - Nam Á vào năm 2030 và của châu Á vào năm 2045 theo tinh thần Nghị quyết số 45 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã đề ra./.

Đảng bộ Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC

Kính thưa quý vị đại biểu!

Kính thưa Hội nghị!

Được sự cho phép của Hội nghị, tôi rất vinh dự đại diện cho Đảng bộ Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng AMECC, doanh nghiệp tiêu biểu trên địa bàn huyện An Lão tham luận tại Hội nghị thực hiện Kế hoạch số 322/KH/TU ngày 28/12/2023 của Ban thường vụ Thành ủy về việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (khóa 13) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2024.

Kính thưa Hội nghị!

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành những tình cảm đặc biệt đối với Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Hải Phòng, với 9 lần về thăm và làm việc tại thành phố. Trong tâm trí, tình cảm của Người, Hải Phòng luôn có vị trí đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đã 55 năm kể từ ngày Bác đi xa, nhưng tư tưởng của Người mãi là ngọn đuốc soi đường mọi bước phát triển của thành phố.

Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng AMECC chúng tôi tiền thân là Công ty Cổ phần LISEMCO 2, được đổi tên thành Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng AMECC từ năm 2016, với mục tiêu “*cùng xây ngày mai*”, cùng mang đến những giá trị tốt đẹp nhất cho khách hàng thông qua những sản phẩm và dịch vụ mà AMECC hiện đang cung cấp như: Gia công chế tạo kết cấu thép và thiết bị; Sản phẩm mạ kẽm nhúng nóng, Xây dựng và lắp đặt các hạng mục dự án như nhiệt điện, Lọc dầu, Xi măng... Hướng tới Công ty hàng đầu khu vực Đông Nam Á về lĩnh vực chế tạo.

Sự công nhận từ cộng đồng và các tổ chức uy tín không chỉ là minh chứng cho cam kết của Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng AMECC với chất lượng, mà còn là động lực để chúng tôi không ngừng phấn đấu.

Chúng tôi luôn xem con người là tài sản quý giá nhất, với hơn 1.800 cán bộ nhân viên, chúng tôi cam kết xây dựng một đội ngũ giàu kinh nghiệm và năng lực, luôn sẵn sàng phục vụ khách hàng một cách tận tâm và chuyên nghiệp nhất.

Căn cứ Nghị quyết của Ban Thường vụ Huyện An Lão ngày 20/6/2008, Quyết định số 276-QĐ/HU ngày 23/6/2008 về việc thành lập tổ chức cơ sở Đảng, Chi bộ Công ty cổ phần LISEMCO2 được thành lập với

10 cán bộ đảng viên, vừa xây dựng Công ty vừa phát triển tổ chức Đảng, đến ngày 04/4/2012 Chi bộ được nhận Quyết định số 175-QĐ/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy An Lão về việc thành lập Đảng bộ Công ty cổ phần LISEMCO2 với 30 cán bộ đảng viên và thành lập 2 Chi bộ đó là:

- Chi bộ Khối phòng ban nghiệp vụ.
- Chi bộ Khối sản xuất.

Đến tháng 4 năm 2016 thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần LISEMCO2 về việc đổi tên Công ty và Logo thương hiệu. Đảng ủy Công ty cổ phần LISEMCO2 có tờ trình Huyện ủy và nhận được Quyết định số 520- QĐ/HU ngày 20/5/2016 của Ban Thường vụ Huyện ủy An Lão về việc: Đổi tên Đảng bộ Công ty cổ phần LISEMCO2 thành Đảng bộ Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC và được duy trì đến nay với 65 đảng viên.

Công tác lãnh đạo chỉ đạo của Đảng bộ trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng phát triển Hải Phòng hài hòa giữa phát triển kinh tế và phát triển văn hóa mỗi cán bộ, đảng viên tự xây dựng kế hoạch làm theo cụ thể, thực hiện nghiêm túc, thực chất, định kỳ báo cáo kết quả với chi bộ. Cán bộ, đảng viên có trách nhiệm càng cao thì càng phải tích cực và gương mẫu nêu gương làm theo. Đảng bộ có kế hoạch theo dõi, giám sát, biểu dương kịp thời để khích lệ kết quả làm theo của từng cán bộ, đảng viên và tập thể chi bộ, nhằm tạo cho cán bộ, đảng viên thường xuyên duy trì ý thức học tập và làm theo đạo đức, tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh trong công tác và đời sống. Lấy kết quả học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh làm một trong những tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại cá nhân và tập thể hằng năm; thông qua đó phát hiện những điển hình tiên tiến để tuyên truyền, nhân rộng.

Cá nhân tôi là một Bí thư Đảng bộ - Tổng Giám đốc Công ty đã cảm nhận sâu sắc được ý nghĩa cao cả của việc thực hiện Kết luận 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (khóa XIII) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Chi bộ Công ty đã đạt được những kết quả tích cực trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh. Nhận thức trách nhiệm đối với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được nâng cao rõ rệt, từng bước đi vào nề nếp, trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của Đảng bộ, cán bộ, đảng viên, người lao động, đóng góp quan

trọng vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, thúc đẩy việc tự giác nêu gương của cán bộ, Đảng viên, người đứng đầu, nhất là vai trò tiên phong, gương mẫu của các đồng chí Ban Chấp hành Đảng bộ, góp phần kiềm chế, ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến," "tự chuyển hóa" trong nội bộ, tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, củng cố niềm tin của quần chúng đối với Đảng, Nhà nước và chế độ Xã hội Chủ nghĩa.

Thiết thực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, luôn thực hiện tốt, công tác bảo vệ chính trị nội bộ, tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và lãnh đạo đảng viên, quần chúng thực hiện nghiêm túc đường lối, chủ trương, tham gia học tập đầy đủ nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Thực hiện nghị quyết của Đảng bộ, hàng năm Đảng bộ tiến hành kiểm tra việc chấp hành nhiệm vụ của Đảng viên, nghiêm túc thực hiện nội quy, quy chế làm việc, ý thức trách nhiệm đạo đức nghề nghiệp và xây dựng văn hóa doanh nghiệp, giáo dục ý thức truyền thống ngành nghề, xây dựng bảo vệ thương hiệu. 100% Đảng viên trong Đảng bộ thực hiện đúng Điều lệ Đảng, hoàn thành, hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Các năm qua, Đảng bộ luôn giữ vững danh hiệu tổ chức cơ sở đảng đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh. Công tác bồi dưỡng, tạo nguồn và kết nạp Đảng viên được Đảng bộ quan tâm. Đảng viên trong Đảng bộ tích cực học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, được lựa chọn kiện toàn vào đội ngũ cán bộ quản lý nhằm tăng cường công tác quản lý doanh nghiệp, đáp ứng nhu cầu mở rộng sản xuất kinh doanh.

Đảng bộ nắm vững tình hình diễn biến tư tưởng của Đảng viên, quần chúng ở đơn vị và có biện pháp xử lý kịp thời ngăn ngừa, phòng chống những biểu hiện tiêu cực. Công tác tiết kiệm, chống lãng phí được Đảng bộ và Ban lãnh đạo Công ty đặt lên hàng đầu, toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động đều quán triệt tinh thần tiết kiệm, chống lãng phí. Các đồng chí Đảng viên đi đầu trong đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác. 100% Đảng viên trong Đảng bộ nghiêm túc thực hiện quy định 47/QĐ-TW của Bộ Chính trị về 19 điều Đảng viên không được làm.

Đảng bộ thực hiện nghiêm túc theo tinh thần của Chỉ thị 10-CT/TW ngày 30/03/2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Toàn thể đảng viên trong Chi bộ đều thực hiện nghiêm Quy

chế dân chủ cơ sở.

Bản thân đề xuất giải pháp về tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh: Coi trọng xây dựng quy chế làm việc, xác định rõ quyền hạn, trách nhiệm của từng cá nhân, tổ chức, tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện, Xử lý kịp thời, công khai những cán bộ, đảng viên vi phạm, dù ở cương vị, chức trách nào; kiên quyết đấu tranh với những thói hư tật xấu trong Đảng.

Trên đây là tham luận thực hiện Kế hoạch số 322/KH/TU ngày 28/12/2023 của Ban thường vụ Thành ủy về thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2024 của Đảng bộ Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng AMECC tại huyện An Lão.

Kính chúc các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Chúc Hội nghị thành công rực rỡ.

Xin trân trọng cảm ơn và kính chào./.

THAM LUẬN**Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chiếc Chìa Khóa Vàng Thúc Đẩy Văn Hoá Kinh Doanh Của Doanh Nghiệp**

Ngày 13/10/1945, sau khi nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà ra đời được hơn một tháng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết thư gửi giới Công Thương Việt Nam. Điều này cho thấy, lúc sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất coi trọng vai trò của doanh nghiệp, doanh nhân.

Là người coi trọng nền tảng văn hoá, nên Chủ tịch Hồ Chí Minh rất đề cao việc xây dựng văn hoá doanh nghiệp, văn hoá kinh doanh...

Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng, văn hóa là động lực của sự phát triển xã hội, phát triển kinh tế; văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi. Với các doanh nhân, Bác luôn căn dặn phải đoàn kết nội bộ, đoàn kết trên dưới, đoàn kết giữa cán bộ công nhân và đồng bào địa phương; phải chăm lo đào tạo nguồn nhân lực, phải xây dựng văn hóa doanh nghiệp, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ công nhân viên, đặc biệt, phải chăm lo đến cán bộ và công nhân nữ... Phải phát huy sáng kiến và cải tiến kỹ thuật, tăng cường kỷ luật lao động, nâng cao năng suất và thực hành tiết kiệm. Bác dặn phải dân chủ, phải công khai, phải xây dựng và phát huy tốt vai trò của các tổ chức đoàn thể trong doanh nghiệp.

I. Văn hóa kinh doanh theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Trong bài Hoan nghênh Hội nghị cán bộ quản lý xí nghiệp trên báo Nhân dân số ra ngày 9/11/1955, Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu lên những phẩm chất cần có của người đứng đầu xí nghiệp, doanh nghiệp: Đó là “phải thật sự cần, kiệm, liêm, chính. Phải thật sự chống bệnh quan liêu, tham ô, lãng phí. Phải nâng cao cảnh giác, bảo vệ xí nghiệp. Phải khéo đoàn kết và lãnh đạo công nhân...” (Báo Nhân dân, số 616, ngày 9/11/1955).

Đối với người lao động trong xí nghiệp, doanh nghiệp, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn cần phải học nhiều thứ: chính trị, văn hóa, kỹ thuật, nghiệp vụ. Ngoài cách học ở trường, ở lớp, học trên sách, báo..., có một cách học rất tốt ai cũng có thể tham gia hàng ngày, đó là cách học tập ngay trong sản xuất, học tập những người, những nhân tố và đơn vị tiên tiến. Người tiên tiến cũng là những người lao động bình thường, nhưng trong tư tưởng, trong

phương pháp làm việc của họ có những điểm tốt có thể giúp cho sản xuất và công tác tiến nhanh, tiến mạnh. Chúng ta phải vì lợi ích chung mà dốc lòng học tập những điểm tốt ấy để cải tiến công tác một cách thường xuyên. Như vậy là làm cho sáng kiến, kinh nghiệm chung ngày càng dồi dào, trình độ tư tưởng, tổ chức, kỹ thuật chung ngày càng nâng cao. Do đó, sản xuất phát triển ngày càng nhanh và vững. Đối với việc kinh doanh của doanh nghiệp, theo Bác thì sản xuất phải “nhanh, nhiều, tốt, rẻ”, người sản xuất phải thực thà, sản xuất hàng hóa tốt cho đồng bào dùng, không nên trưng bày hàng tốt mà bán hàng xấu. Bác yêu cầu phải đẩy mạnh phong trào thi đua trong các doanh nghiệp, thường xuyên tổng kết những kinh nghiệm tốt, những điển hình hay để nhân rộng trong cả nước. Bác thường xuyên nhắc nhở phải nhìn ra nước ngoài để học tập kinh nghiệm của các nước tiên tiến trong quản lý sản xuất....

Có thể thấy, văn hoá kinh doanh là một cấu phần rất quan trọng tạo nên văn hoá doanh nghiệp, có giá trị điều hướng cho toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp, nét văn hoá của doanh nghiệp đó. Trong cuộc hành trình phát triển kinh tế và xã hội, văn hoá kinh doanh của mỗi doanh nghiệp đóng vai trò vô cùng quan trọng, không chỉ là yếu tố tạo nên danh tiếng và uy tín mà còn là nền tảng để xây dựng sự phát triển bền vững.

Trong bài tham luận này, chúng ta sẽ phân tích một cách kỹ lưỡng về vấn đề văn hoá kinh doanh của các doanh nghiệp, dựa trên những lời dặn dò và triết lý của Bác Hồ.

1. Sản xuất “Nhanh, Nhiều, Tốt, Rẻ”

Bác Hồ đã dặn dò rằng sản xuất phải "nhanh, nhiều, tốt, rẻ". Điều này đòi hỏi mỗi doanh nghiệp phải không ngừng nâng cao năng suất lao động, tối ưu hóa quy trình sản xuất để có thể cung cấp sản phẩm chất lượng, giá cả phải chăng và đáp ứng được nhu cầu của thị trường. Sự tập trung vào chất lượng sản phẩm và hiệu suất làm việc là yếu tố quyết định để một doanh nghiệp tồn tại và phát triển trong môi trường cạnh tranh khốc liệt ngày nay.

2. Thực thà và Tôn trọng người tiêu dùng

Văn hoá kinh doanh của mỗi doanh nghiệp phải được xây dựng trên tinh thần thực thà và tôn trọng người tiêu dùng. Điều này có nghĩa là không chỉ sản xuất hàng hóa chất lượng mà còn phải đảm bảo tính minh bạch và trung thực trong mọi hoạt động kinh doanh. Tôn trọng và lắng nghe ý kiến phản hồi từ người tiêu dùng không chỉ giúp doanh nghiệp cải thiện sản phẩm mà còn tạo ra một mối quan hệ lâu dài và bền vững với khách hàng, từ đó tạo

dựng uy tín, và thương hiệu của doanh nghiệp vững chắc trên thương trường và trong lòng người tiêu dùng. Chính điều này đã tạo nên những doanh nghiệp có lịch sử phát triển hàng chục năm tại Việt Nam.

3. Phong trào thi đua và Học hỏi kinh nghiệm

Bác Hồ đã khuyến khích mạnh mẽ phong trào thi đua trong các doanh nghiệp, xem đó là một cách để thúc đẩy sự phát triển và nâng cao hiệu suất lao động. Việc tổ chức tổng kết kinh nghiệm tốt, học hỏi từ các doanh nghiệp tiên tiến trong và ngoài nước là điều không thể thiếu trong quá trình xây dựng và phát triển văn hoá kinh doanh của mỗi doanh nghiệp.

4. Nhìn ra nước ngoài để học hỏi kinh nghiệm

Bác Hồ thường nhắc nhở về việc nhìn ra nước ngoài để học hỏi kinh nghiệm của các nước tiên tiến trong quản lý sản xuất. Điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh hiện nay khi môi trường kinh doanh đang ngày càng phức tạp và đòi hỏi sự linh hoạt và đổi mới liên tục. Hơn nữa, đến nay, Việt Nam đã có quan hệ chính thức với 189/193 quốc gia và vùng lãnh thổ (trong đó có 6 đối tác chiến lược toàn diện, 18 đối tác chiến lược, 12 đối tác toàn diện) và có quan hệ thương mại với 224 đối tác và quan hệ hợp tác với hơn 300 tổ chức quốc tế. Điều này đòi hỏi doanh nghiệp trong nước phải tự nâng cao năng lực để nắm bắt tốt các cơ hội hợp tác quốc tế.

Theo tôi, văn hoá kinh doanh của mỗi doanh nghiệp không chỉ là yếu tố quyết định thành công mà còn là nền tảng để xây dựng một môi trường làm việc tích cực và phát triển bền vững. Việc áp dụng những nguyên tắc và giá trị mà Bác Hồ đã truyền đạt sẽ giúp mỗi doanh nghiệp không chỉ đạt được thành công kinh doanh mà còn góp phần vào sự phát triển và thịnh vượng chung của xã hội và đất nước.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa là một di sản vô cùng quý báu, đã và đang định hướng cho việc xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Đặc biệt, tư tưởng của Người về văn hóa doanh nghiệp, trong đó có văn hoá kinh doanh có giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc đối với cộng đồng doanh nghiệp doanh nhân trong thời kỳ hội nhập; trở thành chìa khoá vàng để thúc đẩy và xây dựng văn hoá Kinh Doanh lành mạnh của Doanh Nghiệp.

II. Vận dụng tại SHINEC

Shinec coi văn hoá doanh nghiệp là trục xuyên tâm để phát triển bền vững. Rút ra bài học từ tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hoá kinh doanh, Shinec

tin rằng văn hóa kinh doanh có đạo đức là nền tảng của sự phát triển bền vững. Với mục tiêu duy trì vị thế, thương hiệu, danh tiếng của Công ty Cổ phần Shinec, ngoài tuân thủ các quy định pháp luật, chúng tôi đã xây dựng cuốn Nội quy lao động, nhằm đặt ra các quy tắc ứng xử chung, xác định rõ nghĩa vụ, trách nhiệm của cán bộ nhân viên, và đồng thời là căn cứ kỷ luật và thực hiện cán bộ vật chất đối với nhân viên vi phạm để đảm bảo tính trung thực và khách quan trong đạo đức nghề nghiệp của toàn thể cán bộ, nhân viên Shinec.

Từ văn hoá kinh doanh trung thực và có đạo đức, chúng tôi đã xây dựng nên văn hoá doanh nghiệp riêng của chính mình.

Văn hoá kinh doanh của doanh nghiệp có thể được hình thành từ khi doanh nghiệp mới thành lập. Nhưng qua quá trình hoạt động, văn hoá kinh doanh cần được điều chỉnh để phù hợp với thực tế của xã hội, nhưng luôn gắn với 4 yếu tố cốt lõi theo như tư tưởng Hồ Chí Minh đã phân tích ở trên.

Shinec đã có gần 23 năm xây dựng và phát triển trên nhiều lĩnh vực, từ công nghiệp

tàu thủy, đến phát triển và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp.

Dù trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh nào, SHINEC cùng đều luôn lấy yếu tố đặt lợi ích của đối tác, bạn hàng lên hàng đầu. Nhờ đó, Shinec đã đạt được nhiều bước tiến lớn, đặc biệt là trong lĩnh vực đầu tư và kinh doanh hạ tầng.

Tại Shinec, việc đặt lợi ích của đối tác, bạn hàng còn phải được lồng ghép với lợi ích của Quốc gia, dân tộc. Do đó, ngay từ khi bắt tay xây dựng Khu công nghiệp đầu tiên của Shinec là KCN Nam Cầu Kiền tại Hải Phòng, chúng tôi đã muốn xây dựng nơi đây thành mô hình điểm, thành khu công nghiệp sinh thái kiểu mẫu phát triển theo mô hình kinh tế tuần hoàn.

Shinec cũng đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư đánh giá một trong những điển hình của khu công nghiệp tư nhân trong việc chủ động thực hiện cam kết quốc tế về phát triển bền vững của Chính phủ.

Mới đây, chúng tôi đã thực hiện và công bố báo cáo ESG về phát triển bền vững. Thông qua việc tham gia báo cáo ESG và thúc đẩy phát triển bền vững, Shinec không chỉ đặt mình vào vị trí cạnh tranh mạnh mẽ trên thị trường, mà còn định hình được hình ảnh và thương hiệu của mình như một doanh nghiệp tiên phong và chịu trách nhiệm trong xã hội.

Báo cáo ESG sẽ được Shinec thực hiện đánh giá và công bố hàng năm

như là sự cam kết cao nhất của Shinec trong việc thực hiện mục tiêu phát triển xanh, bền vững, và vì cộng đồng.

Tại Shinec, phong trào học tập và nghiên cứu khoa học cũng được đẩy mạnh thông qua sáng kiến Câu lạc bộ Eco Nam Cầu Kiền, với 2 nhóm hoạt động chính. Một nhóm là ECO gồm các chủ doanh nghiệp và một là ECO gồm các kỹ sư môi trường của doanh nghiệp. Thông qua sự sinh hoạt của các câu lạc bộ này, chúng tôi truyền đạt thông tin, kiến thức, quy định pháp luật trong bảo vệ môi trường để thay đổi dần ý thức của các doanh nghiệp với nội dung này. Đối với nhóm kỹ sư, họ sẽ giao lưu cùng với nhau để trao đổi về công nghệ sản xuất sao cho tiết kiệm được nước, năng lượng, giảm phát thải...

Công ty cũng thường xuyên tổ chức các khoá đào tạo cho người lao động về chuyên môn và công tác quản trị để nâng cao năng lực của người lao động. Thường xuyên tạo ra các phong trào thi đua lao động sôi nổi, với điển hình là “Chiến dịch 56 ngày đêm”. Lấy ý tưởng từ Chiến dịch Điện Biên Phủ (13/4-7/5/1954) để khích lệ tinh thần lao động, và đạt được những thành tích nổi bật trong hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh.

Shinec cũng thường xuyên hợp tác với các đối tác nước ngoài nên người lao động của Shinec có điều kiện được cọ xát, thử sức trong môi trường làm việc quốc tế, được làm việc với đối tác nước ngoài, qua đó nâng cao trình độ chuyên môn rất nhanh.

Và không chỉ với Shinec, chúng tôi còn lan toả tinh thần, văn hoá kinh doanh, văn hoá doanh nghiệp này tới hệ sinh thái các doanh nghiệp trong KCN Nam Cầu Kiền và trong các Khu, cụm công nghiệp khác trong cả nước mà Shinec đang đầu tư.

Nhờ văn hoá kinh doanh lấy sự tử tế và trung thực làm hàng đầu, cùng văn hoá doanh nghiệp lấy chữ TÂM làm trục, Shinec đã giữ chân những nhân sự tài năng, góp phần tạo nên sự phát triển lâu dài của toàn công ty.

Qua thực tế từ Shinec, tôi khẳng định, Văn hoá doanh nghiệp là hồn cốt của doanh nghiệp, làm nên giá trị thương hiệu của doanh nghiệp và giá trị sản phẩm của xã hội. Lời dạy của chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đúng trong mọi góc độ của giá trị dân tộc Việt Nam, con người Việt Nam. Và trong cơ chế thị trường, xây dựng và phát triển đất nước đi lên chủ nghĩa xã hội, thì mỗi doanh nhân là những chiến sĩ thời bình (anh bộ đội cụ Hồ) thực hiện nhiệm vụ trên mặt trận kinh tế để chấn hưng đất nước./.

BÀI THAM LUẬN**DOANH NGHIỆP TIÊU BIỂU DỰ HỘI NGHỊ THÀNH PHỐ NHÂN
DỊP KỶ NIỆM 20 NĂM NGÀY DOANH NHÂN VIỆT NAM*****Kính thưa Hội nghị!***

Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh là sự kết tinh những truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta và tinh hoa văn hóa của nhân loại; là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và nhân dân ta; là tấm gương sáng để mọi người Việt Nam noi theo. Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là tấm gương đạo đức của một vĩ nhân, một vị lãnh tụ cách mạng vĩ đại nhưng đồng thời cũng là tấm gương đạo đức của một người chân chính, bình thường, gần gũi, ai cũng có thể học theo, làm theo, để trở thành một người công dân tốt hơn trong xã hội.

Doanh nhân Việt nam theo từng thời kỳ được sáng lập và từng bước trưởng thành trong một đất nước VN hòa bình, ấm no, may mắn được hưởng sự chỉ đạo của các cấp chính quyền từ trung ương tới địa phương một cách có hệ thống. Chính vì lẽ đó, doanh nhân Việt nam đã sớm định hướng được con đường phải đi, cái đích phải tới, con người phải trưởng thành. Là doanh nhân tôi đã được tham gia nhiều hoạt động của xã hội "Doanh nhân, doanh nghiệp học tập và làm theo lời Bác" nhân kỷ niệm 20 năm ngày thủ tướng chính phủ ký quyết định lấy ngày 13/10 hàng năm là ngày Doanh nhân Việt nam, thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh do Thành ủy, UBND thành phố tổ chức Hội nghị tọa đàm ngày hôm nay, thay mặt cho tập đoàn Sao Đỏ, tôi nhận thức được rằng học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là cách giúp chúng ta hoàn thiện bản thân, giúp chúng ta sống tốt hơn, đẹp hơn. Học tập tư tưởng phong cách của Bác là cả quá trình lâu dài và mãi mãi. Nhưng ngay từ ngày hôm nay mỗi cá nhân doanh nhân chúng ta hãy bắt đầu từ những việc làm cụ thể:

Trước tiên, chúng ta hãy học ở Bác đức tính giản dị. Sự giản dị được thể hiện qua cách ăn mặc của Người. Chúng ta chẳng thể nào quên được hình ảnh của 1 vị lãnh tụ với bộ quần áo ka ki đã phai màu theo thời gian cùng chiếc dép lốp cao su người bạn đã đồng hành với Người biết bao năm tháng có mặt khắp năm châu bốn bể. Bữa ăn của Bác cũng rất giản dị đạm bạc. Bác

còn giản dị trong cả cách viết, cách nói, cách đối xử với mọi người.

Vậy, doanh nhân chúng ta hãy học tập Bác. Thay bằng những bộ quần áo đắt tiền mà lại không phù hợp, chúng ta hãy mặc những chiếc áo đồng phục mang doanh nghiệp của mình. Chiếc áo đó vừa là biểu tượng cho nét đẹp người lao động, vừa tạo ra nét đẹp tập thể đồng đều, sự đoàn kết, đôi khi đồng phục còn giúp chúng ta tiết kiệm tài chính. Khi có đồng phục rồi các bạn sẽ không phải bận tâm mất thời gian để lựa chọn trang phục đến công ty, từ đó dành nhiều thời gian hơn cho việc làm việc và cống hiến. Hơn nữa, chúng ta là doanh nhân, chúng ta không nên quá cầu kì với những kiểu tóc, mẫu tóc, màu tóc đắt tiền mà lại không phù hợp với doanh nhân, doanh nghiệp và nội quy quy định của doanh nghiệp. Ngay cả lời nói giao tiếp, ứng xử hàng ngày chúng ta hãy nói những lời hay ý đẹp, không văng tục chửi thề, không cầu kì, lai căng, lạm dụng ngôn ngữ nước ngoài.

Điều tiếp theo chúng ta cần học tập ở Bác tinh thần tự học, tự tìm tòi nghiên cứu sáng tạo. Sinh thời chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: ***"Đường đời là một chiếc thang không có nấc chót, học tập là một quyển vở không có trang cuối cùng"***. Bác học bằng cách viết lên bàn tay, học dưới ánh trăng, dưới ánh đèn vàng vọt của con tàu. Bác học ở mọi lúc, mọi nơi, những lúc có thì giờ rảnh rỗi, và cũng chính nhờ tự học Người đã tìm ra con đường cứu nước đưa dân tộc Việt Nam thoát khỏi ách đô hộ của thực dân đế quốc. Bác dạy ***"Nếu không chịu khó học thì không tiến bộ được. không tiến bộ là thoái bộ. Xã hội ngày càng đi tới, công việc ngày càng nhiều, máy móc càng tinh xảo. Mình mà không chịu học thì lạc hậu, mà lạc hậu là bị đào thải, tự mình đào thải mình"***.

Thấm nhuần lời dạy đó tôi luôn tâm niệm mình phải chăm chỉ, chịu khó, cố gắng trong học tập, rèn luyện. Ngoài kiến thức được tiếp nhận từ trường lớp cho ta kiến thức, tôi chịu khó đọc sách tham khảo, các tài liệu, xem tin tức thời sự. Chịu khó ghi chép lại một cách khoa học những tài liệu quý, ngoài ra tôi còn học từ bạn bè, các doanh nhân thành đạt, những người xung quanh để hoàn thiện bản thân góp một phần mình xây dựng đất nước ngày giàu đẹp hơn "sánh vai với các cường quốc năm châu". Nhưng thật đáng tiếc vẫn còn những doanh nhân không chịu khó học hành, lười suy nghĩ, ỉ lại vào người khác, trông chờ vào sự may rủi, phung phí tiền bạc vào những thói vô bổ, chạy theo những trào lưu phản cảm.

Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh ở Tập đoàn Sao đỏ đã có những việc làm cụ thể, thiết thực, ý nghĩa như đẩy mạnh các phong trào học tập làm theo lời Bác, người lao động có những kế hoạch

làm việc, hành động thiết thực cụ thể, xác định lý tưởng sống đúng đắn, chủ động rèn luyện Trí - Đức - Thể - Mĩ. Trải qua hơn 20 năm phát triển, cho đến nay Tập đoàn Sao Đỏ đã trở thành doanh nghiệp lớn, kinh doanh đa ngành, đa lĩnh vực với các công ty thành viên và các công ty liên kết với quy mô tài sản, nguồn vốn, doanh thu hàng nghìn tỷ đồng. Trong đó, lĩnh vực thể mạnh và góp phần quan trọng khẳng định uy tín và thương hiệu của Tập đoàn Sao Đỏ đó chính là đầu tư kinh doanh bất động sản.

Sao Đỏ luôn là doanh nghiệp đi đầu trong các phong trào thiện nguyện đồng hành cùng Thành phố với các chương trình: phòng chống dịch covid 19, chăm lo cho người nghèo, xây nhà tình nghĩa và bảo trợ cho các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ bệnh viện, hỗ trợ trường học... với tổng kinh phí hỗ trợ lên đến hàng chục tỷ đồng cho mỗi năm.

Trong những năm qua, chúng tôi đã triển khai nhiều dự án có ý nghĩa: dự án xây nhà cho người nghèo trên các địa bàn quận huyện của Thành phố; trao học bổng ươm những mầm xanh, tặng quà tết Nguyên đán Quý Mão với tổng suất quà được trao lên đến 5.000 suất tương đương 2,5 tỷ đồng ... các dự án này đã thực sự lan tỏa, nhận được sự ủng hộ, cảm ơn sâu sắc từ phía các cấp chính quyền và các hộ dân nghèo của thành phố.

Đối với Quận Hải An, năm 2023, Tập đoàn Sao Đỏ đã đồng hành cùng UBND quận tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả các chương trình giảm nghèo bền vững với kinh phí là 1 tỷ đồng. Cụ thể, Tập đoàn đã đồng hành cùng quận trong việc hỗ trợ kinh phí cho quỹ vì người nghèo là 100 triệu đồng, quỹ đền ơn đáp nghĩa 200 triệu đồng, hỗ trợ xây mới 02 nhà cho 02 hộ nghèo tại phường Nam Hải, Đông Hải 1 với số tiền 400 triệu đồng, hỗ trợ kinh phí sinh kế cho 222 lượt hộ nghèo theo đề án giảm nghèo bền vững giai đoạn 2022 - 2025 là 300 triệu đồng. Đã góp phần cùng quận Hải An duy trì không còn hộ nghèo trên địa bàn, hoàn thành sớm chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

Ngoài ra, nhân dịp Tết nguyên đán năm 2024, Tập đoàn đã tặng 100 suất quà với tổng trị giá 50 triệu đồng cho gia đình chính sách, người có công, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn... Để đạt được kết quả này, đó là sự quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Chi bộ Đảng, Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo Tập đoàn, các cuộc tuyên truyền đề tỏa, nhận được sự ủng hộ, cảm ơn sâu sắc từ phía các cấp chính quyền và các hộ dân nghèo của thành phố.

Tất cả những gì mà tôi đã trình bày không thể nói hết những đức tính

quý báu của Người. Kính mong các doanh nhân, doanh nghiệp hãy tiếp tục học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Một lần nữa xin cảm ơn các vị đại biểu, các bạn doanh nhân, các doanh nghiệp trên của thành phố Hải Phòng đã lắng nghe. Kính chúc các vị đại biểu sức khỏe, hạnh phúc. Chúc các doanh nhân đạt được nhiều kết quả cao trong sản xuất, kinh doanh.

Xin trân trọng cảm ơn!

Công ty TNHH Quang Hải

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo!

Kính thưa quý vị đại biểu!

Kính thưa Hội nghị!

Được sự cho phép của Hội nghị, tôi rất vinh dự đại diện cho Công ty TNHH Quang Hải, địa chỉ: thị trấn Cát Hải, huyện Cát Hải; ngành nghề kinh doanh: sản xuất nước mắm; tham luận tại Hội nghị tọa đàm giao lưu chủ đề “Doanh nhân Hải Phòng học tập và làm theo lời Bác”.

Kính thưa Hội nghị!

Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là sự kết tinh những truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta và tinh hoa văn hóa của nhân loại; là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và nhân dân ta; là tấm gương sáng để mọi người Việt Nam noi theo. Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là tấm gương đạo đức của một vĩ nhân, một lãnh tụ cách mạng, người cộng sản vĩ đại nhưng đồng thời cũng là tấm gương đạo đức của một người chân chính, bình thường, gần gũi, ai cũng có thể học để làm theo, để trở thành một người cách mạng, người công dân tốt hơn trong xã hội. Những năm qua, nghiêm túc triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (khóa XIII) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Chi bộ Công ty TNHH Quang Hải, thuộc Đảng bộ huyện Cát Hải cũng như cá nhân tôi là Phó bí thư chi bộ, Giám đốc Công ty đã cảm nhận sâu sắc được ý nghĩa cao cả “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Chi bộ Công ty đã đạt được những kết quả tích cực trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh. Hiện tại, Công ty có 80 cán bộ và người lao động (trong đó có 13 đảng viên); năm 2023, sản lượng nước mắm của Công ty đạt 900.000 lít, doanh thu đạt 22 tỷ đồng, bình quân thu nhập của cán bộ và người lao động đạt 9 triệu đồng/tháng.

Kính thưa Hội nghị!

Nhận thức trách nhiệm đối với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được nâng cao rõ rệt, từng bước đi vào nề nếp, trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của Chi bộ, cán bộ, đảng

viên, người lao động, đóng góp quan trọng vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, thúc đẩy việc tự giác nêu gương của cán bộ, Đảng viên, người đứng đầu, nhất là vai trò tiên phong, gương mẫu của các đồng chí Ban Chấp hành Chi bộ, góp phần kiềm chế, ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến," "tự chuyển hóa" trong nội bộ, tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, củng cố niềm tin của quần chúng đối với Đảng, Nhà nước và chế độ Xã hội Chủ nghĩa. Thiết thực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, luôn thực hiện tốt, công tác bảo vệ chính trị nội bộ, tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và lãnh đạo đảng viên, quần chúng thực hiện nghiêm túc đường lối, chủ trương, tham gia học tập đầy đủ nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Thực hiện các Nghị quyết Đảng bộ các cấp, hàng năm Chi bộ tiến hành kiểm tra việc chấp hành nhiệm vụ của Đảng viên, nghiêm túc nội quy, quy chế làm việc, ý thức trách nhiệm đạo đức nghề nghiệp và xây dựng văn hóa doanh nghiệp, giáo dục ý thức truyền thống ngành nghề, xây dựng bảo vệ thương hiệu nước mắm Cát Hải. 100% Đảng viên trong Chi bộ thực hiện đúng Điều lệ Đảng, hoàn thành, hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Các năm qua, Chi bộ luôn giữ vững danh hiệu tổ chức cơ sở đảng đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh, trong sạch vững mạnh xuất sắc vững mạnh được tặng thưởng nhiều giấy khen, năm 2024 được Thành ủy tặng bằng khen đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu 15 năm thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TU “về xây dựng củng cố và phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong loại hình doanh nghiệp ngoài nhà nước”. Công tác bồi dưỡng, tạo nguồn và kết nạp Đảng viên được Chi bộ quan tâm. Đảng viên trong Chi bộ tích cực học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, được lựa chọn kiện toàn vào đội ngũ cán bộ quản lý nhằm tăng cường công tác quản lý doanh nghiệp, đáp ứng nhu cầu mở rộng sản xuất kinh doanh. Chi bộ nắm vững tình hình diễn biến tư tưởng của Đảng viên, quần chúng ở đơn vị và có biện pháp xử lý kịp thời ngăn ngừa, phòng chống những biểu hiện tiêu cực. Công tác tiết kiệm, chống lãng phí được Chi bộ và Ban lãnh đạo Công ty đặt lên hàng đầu, toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động đều quán triệt tinh thần tiết kiệm, chống lãng phí. Các đồng chí Đảng viên đi đầu trong đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác. 100% Đảng viên trong Chi bộ nghiêm túc thực hiện quy định số 37-QĐ/TW của Bộ Chính trị về 19 điều Đảng viên không được làm. Chi bộ thực hiện nghiêm túc theo tinh thần của Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 30/03/2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Toàn

thể đảng viên trong Chi bộ đều thực hiện nghiêm Quy chế dân chủ cơ sở. Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 05 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nhằm cảnh tỉnh, cảnh báo, phát hiện kịp thời ngăn chặn vi phạm kỷ luật đảng, pháp luật của Nhà nước, bảo đảm cho việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, thực chất. Xử lý kiên quyết, nghiêm minh các tổ đảng và cán bộ, đảng viên vi phạm. Khen thưởng, biểu dương, động viên kịp thời các điển hình tiên tiến, tấm gương tiêu biểu.

Kính thưa Hội nghị!

Trên đây là tham luận về “Doanh nhân Hải Phòng học tập và làm theo lời Bác” của Công ty TNHH Quang Hải.

Kính chúc các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

Chúc Hội nghị thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!

Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Xây dựng Công Hoàn

Kính thưa quý vị đại biểu, các vị khách quý!

Kính thưa Hội nghị!

Được sự cho phép của Hội nghị, tôi rất vinh dự đại diện cho Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Xây dựng Công Hoàn, doanh nghiệp tiêu biểu trên địa bàn quận Dương Kinh trình bày tham luận: “Công ty Trách nhiệm hữu hạn học tập và làm theo lời Bác”.

Thưa Quý vị đại biểu!

Chủ tịch Hồ Chí Minh, Người sáng lập và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam luôn quan tâm đến vai trò tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Người là tấm gương mẫu mực về đạo đức và nhân cách người đảng viên cộng sản, luôn tiên phong, gương mẫu trong lời nói, việc làm, hành động; những điều đó đã kết tinh thành những giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, tính tiên phong, gương mẫu của đảng viên là sự **“kiên quyết nhất, hăng hái nhất, trong sạch nhất, tận tâm tận lực phụng sự Tổ quốc và nhân dân”**. Điều đó không thể tự nhiên mà có, mà phải do chính người cán bộ, đảng viên tu dưỡng, rèn luyện hằng ngày, thông qua quá trình phấn đấu không ngừng mới có được.

Quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh, trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng ta luôn đề cao vai trò tiên phong, gương mẫu của người đảng viên Đảng Cộng sản. Điều này, đã được thể hiện có hệ thống, thông qua các văn kiện của Đảng, qua các kỳ Đại hội của Đảng cộng sản Việt Nam. Từ Đại hội Trung ương IV đến nay, các kỳ đại hội đều đề ra yêu cầu và nội dung quan trọng trong xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, đủ phẩm chất, năng lực, uy tín đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Đặc biệt, Đại hội XIII của Đảng đã khẳng định: “Thực hiện nghiêm các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương, chức vụ càng cao càng phải gương mẫu. Đảng viên tự giác nêu gương để khẳng định vị trí lãnh đạo, vai trò tiên phong, gương mẫu, tạo sự lan toả, thúc đẩy các phong trào cách mạng. Nêu gương là trách nhiệm, bổn phận và là đạo lý của người đảng viên của Đảng trước Nhân dân; trách nhiệm nêu gương đó phải được thể hiện từ trong tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự phê bình, phê bình đến trong quan hệ với quần chúng, trách nhiệm trong công tác, ý thức

tổ chức kỷ luật, đoàn kết nội bộ".

Thưa Quý vị đại biểu cùng toàn thể Hội nghị!

Hàng năm, bám sát chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND và vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh, Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Xây dựng Công Hoàn đã xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác năm; trong đó ưu tiên tập trung cải cách phương thức làm việc quản lý - quản trị hiện đại, chuyên nghiệp, kỷ cương, năng động, sáng tạo; luôn công khai, minh bạch trong công tác đầu tư, các doanh nghiệp đối tác; đồng thời đưa ra nhiều giải pháp, cách làm mới nhằm nâng cao hiệu quả trong sản xuất kinh doanh tạo sự vào cuộc tích cực của đội ngũ cán bộ công nhân viên của Công ty, nhằm giảm tối đa rủi ro, chi phí hành chính và tuân thủ đối các nhà đầu tư. Những nỗ lực của Tập thể cán bộ, nhân viên người lao động của Công ty đã góp một phần không nhỏ vào thành công của Công ty trong xây dựng thương hiệu về một môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, duy trì vị trí doanh nghiệp tiêu biểu của quận Dương Kinh.

Thưa Quý vị đại biểu!

Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người hội tụ, kết tinh trí tuệ và tư tưởng, tình cảm và đạo đức, nhân cách và lối sống của con người và dân tộc Việt Nam. Người tiêu biểu cho cốt cách và bản lĩnh, lương tâm và khí phách của thời đại.

Cuộc đời và sự nghiệp của Bác Hồ đã trở thành di sản lớn lao của dân tộc Việt Nam. Do vậy, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vô cùng thiết thực và quan trọng với cán bộ, đảng viên và Nhân dân, đặc biệt là học và làm theo về tấm gương sáng ngời, mẫu mực của Người.

Trên đây là tham luận thực hiện Kế hoạch số 322/KH/TU ngày 28/12/2023 của Ban thường vụ Thành ủy về thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2024 của Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Xây dựng Công Hoàn.

Thay mặt cho Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Xây dựng Công Hoàn tôi rất vinh dự và cảm ơn Ban tổ chức đã cho tôi có cơ hội tham luận tại Hội nghị. Xin kính chúc quý vị đại biểu cùng toàn thể hội nghị sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Xin chân thành cảm ơn!

Công ty trách nhiệm hữu hạn Thành Hưng

Kính thưa quý vị đại biểu, các vị khách quý!

Kính thưa Hội nghị!

Được sự cho phép của Hội nghị, tôi rất vinh dự đại diện cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thành Hưng, doanh nghiệp tiêu biểu trên địa bàn quận Dương Kinh trình bày tham luận: “Nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân”.

Thưa Quý vị đại biểu!

Những ngày qua, chúng ta luôn nhớ về Bác Hồ kính yêu, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người đã trải qua một cuộc đời oanh liệt, đầy gian khổ hy sinh, đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của dân tộc. Tên tuổi và sự nghiệp của Người còn mãi với non sông đất nước, sống mãi trong lòng mỗi người dân Việt Nam. Người đã để lại cho chúng ta một gia tài đồ sộ, một di sản hết sức quý báu, đó là: Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trong những năm qua việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác đã trở thành việc làm quan trọng, cấp thiết, có tác động mạnh mẽ đến công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc, góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hoá xã hội, xoá đói giảm nghèo, giữ vững an ninh quốc phòng trên khắp mọi miền đất nước nói chung.

Thưa Quý vị đại biểu cùng toàn thể Hội nghị!

Đối với bản thân tôi học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về “Nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân” là cơ sở để hoàn thiện bản thân, vì đạo đức của mỗi người không tự nhiên xuất hiện, mà do mỗi người tự học tập, tu dưỡng và rèn luyện trong hoạt động thực tiễn và tiếp thu sự giáo dục, quản lý của tổ chức, tập thể, cộng đồng, gia đình và xã hội. Vì vậy, để giữ gìn và phát huy những giá trị cao đẹp đó, đòi hỏi mỗi người phải thường xuyên học tập, tu dưỡng, rèn luyện, tự hoàn thiện bản thân mình.

Gắn với nhiệm vụ là Tổng Giám đốc của Công ty, tôi hiểu rằng học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về “Nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân” trong giai đoạn hiện nay đòi hỏi mỗi người trước hết cần phải tuyệt đối trung thành với lợi ích của đất nước, của dân tộc; đặt độc lập, dân tộc, chủ quyền và lợi

ích quốc gia lên trên hết. Ra sức phấn đấu, đem hết tài năng, sức lực cống hiến cho độc lập, tự do của Tổ quốc, cho sự phát triển của đất nước giàu mạnh, dân chủ, văn minh, theo con đường xã hội chủ nghĩa mà Đảng, Bác Hồ và dân tộc đã lựa chọn. Việc học tập cần phải thể hiện cụ thể bằng những hành động thiết thực, làm tốt những công việc hằng ngày, nhất là những việc liên quan trực tiếp đến đời sống nhân dân.

Là một Giám đốc của một công ty tôi hiểu rằng, để nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, cần kiên quyết đấu tranh, phê phán và chống lại những biểu hiện xa rời dân, quan liêu, mệnh lệnh, tham ô lãng phí, lười học tập, không có tinh thần cố gắng vươn lên. Bên cạnh đó, muốn phục vụ nhân dân được tốt thì theo tôi phải làm thật tốt công việc của mình, bản thân phải không ngừng trau dồi kiến thức, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ thông qua việc tham dự các khóa đào tạo về chuyên môn do cơ quan tổ chức, và học hỏi kinh nghiệm của các doanh nghiệp đi trước đồng thời tích cực học hỏi, nghiên cứu các chế độ, chính sách phục vụ cho công tác chuyên môn, cố gắng nắm bắt, cập nhật kịp thời, đầy đủ những đổi mới trong công việc và vận dụng vào thực tiễn, nhằm đảm bảo giải quyết công việc một cách chính xác theo đúng chế độ, quy định và loại bỏ những chi phí bất hợp lý để tiết kiệm cho chi phí sản xuất kinh doanh của công ty nhằm cho công ty ngày càng phát triển và giữ vững là một doanh nghiệp tiêu biểu của quận Dương Kinh; luôn cải tiến tiếp thu công nghệ mới ứng dụng vào trong hoạt động sản xuất, đáp ứng theo yêu cầu của thực tế mới ... cải thiện môi trường làm việc xanh sạch đẹp tuần hoàn bền vững... nghiêm chỉnh chấp hành đầy đủ luật pháp, chính sách chủ trương của Đảng và Nhà nước, xây dựng văn hóa doanh nghiệp và đưa văn hóa vào hoạt động của doanh nghiệp, luôn quan tâm và thực hiện đầy đủ mọi chính sách quy định đối với người lao động đặc biệt là lao động nữ. Hợp tác với đối tác trên tinh thần đôi bên đều thực hiện công bằng quyền và lợi ích nhằm đưa công ty phát triển và phát triển bền vững trên một tầm cao mới.

Với cương vị là Tổng Giám đốc công ty tôi luôn thường xuyên định hướng, giáo dục chính trị tư tưởng đối với cán bộ và công nhân viên của Công ty, đặc biệt về lý luận chính trị, về quan điểm, đường lối chính sách của Đảng, về đạo đức cách mạng, truyền thống dân tộc, giáo dục nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng hết sức phục vụ nhân dân đồng thời tuyên truyền, vận động cán bộ công nhân viên luôn gương mẫu đi đầu thực hiện cuộc vận động: “ Tuổi trẻ học tập và làm theo lời Bác”

Hiện nay, đất nước ta đang đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới, tích cực và

chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, phát triển theo con đường xã hội chủ nghĩa, thì việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức cách mạng của Người trở nên hết sức quan trọng, Người đã hiến dâng tất cả trí tuệ và cả cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân, Người đã để lại tài sản vô giá là tư tưởng và tấm gương đạo đức trong sáng, mẫu mực, cao đẹp, kết tinh những giá trị truyền thống của dân tộc, những tinh hoa văn hóa của nhân loại và thời đại. Nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân hết sức rộng lớn và sâu sắc. Vì thế, học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là niềm vinh dự và tự hào đối với mỗi cán bộ và mỗi con người Việt Nam, nguyện học tập theo tư tưởng tấm gương của Bác suốt đời, bản thân sẽ cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần làm cho đất nước Việt Nam trở thành một xã hội dân chủ công bằng và văn minh.

Thưa Quý vị đại biểu!

Thay mặt cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thành Hưng tôi rất vinh dự và cảm ơn Ban tổ chức đã cho tôi có cơ hội tham luận tại Hội nghị. Xin kính chúc quý vị đại biểu cùng toàn thể hội nghị sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Xin chân thành cảm ơn!

Công ty Cổ phần Tân Thế Huỳnh

Kính thưa Hội nghị!

Được sự cho phép của Hội nghị, tôi rất vinh dự đại diện cho Chi bộ Công ty Cổ phần Tân Thế Huỳnh thuộc Đảng bộ xã Ngũ Đoan, doanh nghiệp tiêu biểu trên địa bàn huyện Kiến Thụy tham luận tại Hội nghị thực hiện Kế hoạch số 322/KH/TU ngày 28/12/2023 của Ban thường vụ Thành ủy về việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (khóa 13) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2024.

Kính thưa Hội nghị!

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành những tình cảm đặc biệt đối với Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Hải Phòng, với 9 lần về thăm và làm việc tại thành phố. Trong tâm trí, tình cảm của Người, Hải Phòng luôn có vị trí đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đã 55 năm kể từ ngày Bác đi xa, nhưng tư tưởng của Người mãi là ngọn đuốc soi đường mọi bước phát triển của thành phố.

Từ năm 1989 bản thân lập nghiệp từ nghề mộc sau đó trở thành hội nông dân giỏi cấp xã huyện, bản thân phát triển ngày một đi lên đến năm 2003 thành lập Công ty cổ phần Tân Thế Huỳnh. Năm 2006 bản thân tiếp tục nâng cao trình độ học vấn bằng cách tham gia học Đại Học năm đầu tại Quảng Ninh từ năm thứ 2 chuyển về Đại học Hàng Hải tại Hải Phòng. Dù kinh tế nhiều lúc còn khó khăn doanh nghiệp phải vay thêm vốn của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Kiến Thụy đầu tư mở rộng sản xuất xây dựng thêm các ngành nghề như kinh doanh xăng dầu, bán buôn vật liệu xây dựng, nội thất, sản xuất nhôm kính, xây dựng dự án nhà 7 tầng khu dịch vụ tổng hợp nhà hàng ăn uống tại xã Thanh Sơn huyện Kiến Thụy...., bản thân đã góp phần xây dựng điện, đường, trường trạm của Xã Ngũ Đoan và các xã lân cận ngày một đổi mới khang trang sạch đẹp trở thành xã nông thôn mới điển hình.

Với tinh thần tương thân tương ái lá lành đùm lá rách bản thân ủng hộ người nghèo xây dựng nhà tình nghĩa, trợ cấp các suất học bổng cho các cháu có hoàn cảnh khó khăn học giỏi, ngày tết đoàn viên, bản thân đến tận vùng sâu vùng xa trong miền Trung ủng hộ gạo mỳ tôm nước uống quần áo cho bà con vùng lũ. Bản thân luôn được bà con nhân dân yêu mến dành cho bản thân những tình cảm chân thành nhất, Tự hào cho quê hương xã Ngũ Đoan

được 2 ca sỹ Anh Thơ Trọng Tấn về hát bài Ngũ Đoan yêu thương do chính bản thân sáng tác. Ngoài ra bản thân là người cha mẫu mực tấm gương sáng cho con cái học tập phấn đấu trong gia đình, luôn dạy bảo các con học tập và phấn đấu trở thành những người có ích cho xã hội.

Chi bộ Tân Thế Huynh thành lập năm 2015 có lúc đầu có 3 đảng viên đến nay chi bộ đã có 10 đảng viên với bề dày và kinh nghiệm từ 1 doanh nghiệp vừa và nhỏ, những năm đầu doanh thu còn thấp số lượng công nhân ít, đến nay doanh thu đạt mức ổn định số lượng công nhân lớn và địa bàn hoạt động được mở rộng ra các quận huyện lân cận, mở rộng ngành nghề hoạt động kinh doanh.

Công tác lãnh đạo chỉ đạo của chi bộ trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng phát triển Hải Phòng hài hòa giữa phát triển kinh tế và phát triển văn hóa mỗi cán bộ, đảng viên tự xây dựng kế hoạch làm theo cụ thể, thực hiện nghiêm túc, thực chất, định kỳ báo cáo kết quả với chi bộ. Cán bộ, đảng viên có trách nhiệm càng cao thì càng phải tích cực và gương mẫu nêu gương làm theo. Chi bộ có kế hoạch theo dõi, giám sát, biểu dương kịp thời để khích lệ kết quả làm theo của từng cán bộ, đảng viên và tập thể chi bộ, nhằm tạo cho cán bộ, đảng viên thường xuyên duy trì ý thức học tập và làm theo đạo đức, tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh trong công tác và đời sống. Lấy kết quả học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh làm một trong những tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại cá nhân và tập thể hàng năm; thông qua đó phát hiện những điển hình tiên tiến để tuyên truyền, nhân rộng.

Bản thân là Bí thư chi bộ trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh phải thường xuyên rèn luyện, tu dưỡng đạo đức cách mạng, sâu sát thực tiễn, trân trọng, lắng nghe những ý kiến đóng góp của Nhân dân, tạo mối liên hệ gắn bó mật thiết với Nhân dân; nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và quyết liệt trong hành động vì lợi ích chung.

Cá nhân tôi là một bí thư Chi bộ, giám đốc công ty đã cảm nhận sâu sắc được ý nghĩa cao cả của việc thực hiện Kết luận 01-KL/TW, ngày 18/5/2021. Chi bộ Công ty đã đạt được những kết quả tích cực trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh. Nhận thức trách nhiệm đối với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được nâng cao rõ rệt, từng bước đi vào nề nếp, trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của Chi bộ, cán bộ, đảng viên, người lao động, đóng góp quan trọng vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, thúc

đây việc tự giác nêu gương của cán bộ, Đảng viên, người đứng đầu, nhất là vai trò tiên phong, gương mẫu của các đồng chí Ban Chấp hành Chi bộ, góp phần kiểm chế, ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, củng cố niềm tin của quần chúng đối với Đảng, Nhà nước và chế độ Xã hội Chủ nghĩa.

Thiết thực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, luôn thực hiện tốt, công tác bảo vệ chính trị nội bộ, tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và lãnh đạo đảng viên, quần chúng thực hiện nghiêm túc đường lối, chủ trương, tham gia học tập đầy đủ nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Thực hiện nghị quyết của Đảng bộ, hàng năm Chi bộ tiến hành kiểm tra việc chấp hành nhiệm vụ của Đảng viên, nghiêm túc thực hiện nội quy, quy chế làm việc, ý thức trách nhiệm đạo đức nghề nghiệp và xây dựng văn hóa doanh nghiệp, giáo dục ý thức truyền thống ngành nghề, xây dựng bảo vệ thương hiệu. 100% Đảng viên trong Chi bộ thực hiện đúng Điều lệ Đảng, hoàn thành, hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Các năm qua, Chi bộ luôn giữ vững danh hiệu tổ chức cơ sở đảng đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh. Công tác bồi dưỡng, tạo nguồn và kết nạp Đảng viên được Chi bộ quan tâm. Đảng viên trong Chi bộ tích cực học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, được lựa chọn kiện toàn vào đội ngũ cán bộ quản lý nhằm tăng cường công tác quản lý doanh nghiệp, đáp ứng nhu cầu mở rộng sản xuất kinh doanh.

Chi bộ nắm vững tình hình diễn biến tư tưởng của Đảng viên, quần chúng ở đơn vị và có biện pháp xử lý kịp thời ngăn ngừa, phòng chống những biểu hiện tiêu cực. Công tác tiết kiệm, chống lãng phí được Chi bộ và Ban lãnh đạo Công ty đặt lên hàng đầu, toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động đều quán triệt tinh thần tiết kiệm, chống lãng phí. Các đồng chí Đảng viên đi đầu trong đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác. 100% Đảng viên trong Chi bộ nghiêm túc thực hiện quy định 47/QĐ-TW của Bộ Chính trị về 19 điều Đảng viên không được làm.

Chi bộ thực hiện nghiêm túc theo tinh thần của Chỉ thị 10-CT/TW ngày 30/03/2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Toàn thể đảng viên trong Chi bộ đều thực hiện nghiêm Quy chế dân chủ cơ sở.

Bản thân đề xuất giải pháp về tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh: Coi trọng xây dựng quy chế làm việc, xác định rõ quyền hạn, trách nhiệm của từng cá nhân, tổ chức, tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện, Xử lý kịp thời, công khai những cán bộ, đảng viên vi phạm, dù ở cương vị, chức trách nào; kiên quyết đấu tranh với những thói hư tật xấu trong Đảng.

Trên đây là tham luận thực hiện Kế hoạch số 322/KH/TU ngày 28/12/2023 của Ban thường vụ Thành ủy về thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2024 của Chi bộ Công ty Cổ phần Tân Thế Huỳnh thuộc Đảng bộ xã Ngũ Đoan huyện Kiến Thụy.

Kính chúc các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Chúc Hội nghị thành công rực rỡ.

Xin trân trọng cảm ơn và kính chào./.

Công ty cổ phần Vilaco

Báo cáo tham luận tại tọa đàm “Doanh nhân Hải Phòng học tập và làm theo lời Bác” kỷ niệm 20 năm ngày “Doanh nhân Việt Nam” 13/10/2004 – 13/10/2024

Kính thưa các quý vị đại biểu!

Trước hết, tôi xin chúc quý vị đại biểu sức khỏe, hạnh phúc, thành công; chúc hội nghị thành công tốt đẹp!

Được sự cho phép của Ban tổ chức, tôi xin trình bày bài tham luận về nội dung **“Doanh nhân Hải Phòng học tập và làm theo lời Bác”**

Kính thưa Hội nghị!

Cách đây 74 năm, ngày 13/10/1945 - Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết một bức thư gửi cho giới Công thương Việt Nam, bức thư có đoạn **“Hiện nay, “Công - Thương cứu quốc đoàn” đang hoạt động để làm được nhiều việc ích lợi quốc dân. Tôi rất hoan nghênh và mong đợi nhiều kết quả tốt. Trong lúc các giới khác trong quốc dân ra sức hoạt động để giành lấy nền hoàn toàn độc lập của nước nhà thì giới Công - Thương phải hoạt động để xây dựng một nền kinh tế và tài chính vững vàng và thịnh vượng.**

Chính phủ, nhân dân và tôi sẽ tận tâm giúp đỡ giới thương nhân trong công cuộc kiến thiết này. Việc nước và việc nhà bao giờ cũng đi đôi với nhau. Nền kinh tế quốc dân thịnh vượng nghĩa là sự kinh doanh của các nhà doanh nghiệp thịnh vượng”

(Trích Thư Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi giới Công - Thương được đăng trên Báo điện tử Đảng cộng sản Việt Nam).

Đến nay, sau 20 năm Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định lấy ngày 13/10 là “Ngày Doanh nhân Việt Nam” và 20 năm Nghị quyết 09-NQ-TW của Bộ Chính trị đi vào cuộc sống, thực tế đã khẳng định ý nghĩa lịch sử của bức thư Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi giới Công - Thương vào ngày 13/10/1945. Trong giai đoạn này, giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế, bức thư của Hồ Chủ tịch vẫn còn nguyên giá trị, thể hiện đường lối đúng đắn và chỉ dẫn mang tính chiến lược của Người đối với việc khẳng định vai trò của doanh nghiệp, doanh nhân trong xây dựng và kiến thiết đất nước.

Công ty cổ phần Vilaco được thành lập 10/12/2003, là doanh nghiệp chuyên sản xuất kinh doanh các sản phẩm giặt tẩy và chăm sóc gia đình.

Vilaco cùng với công ty CP Sơn Hải Phòng và các công ty khác trong tập đoàn kinh tế VLC là một trong những đơn vị sản xuất công nghiệp có nhiều năm kinh nghiệm tại thành phố Hải Phòng.

Với mong muốn phát triển thịnh vượng và bền vững, Vilaco luôn có nhu cầu học hỏi, cập nhật các kiến thức về tư duy chiến lược kinh doanh, quản trị nhân lực, quản lý sản xuất, quản lý tài chính, đổi mới công nghệ. Xuất phát từ nhu cầu đó Vilaco đã tham gia học tập theo chương trình “Đề án Bồi dưỡng, đào tạo Giám đốc quản trị doanh nghiệp giỏi thành phố Hải Phòng năm 2016-2020” do Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng phê duyệt ngày 23/09/2015, theo quyết định số 2203/QĐ-UBND. Theo đó, trong 6 năm từ 2015 đến 2020, mỗi năm sẽ tổ chức 1 lớp dài hạn (10 tháng), 2 lớp trung hạn và 2 lớp ngắn hạn, với khoảng 150 học viên mỗi năm. Với mục tiêu đề ra đến năm 2020, 180 Giám đốc doanh nghiệp, 720 phó giám đốc, quản lý cấp trung và chủ chốt các doanh nghiệp được đào tạo nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, theo mô hình kinh doanh hiện đại và phù hợp với chuẩn quốc tế và khu vực” được Lãnh đạo thành phố phê duyệt với sự hỗ trợ vô cùng quý báu của Trung tâm hợp tác nguồn nhân lực Việt Nam - Nhật Bản (VJCC) và Sở KH-CN Hải Phòng.

Theo đó, Khóa học **“Giám đốc chiến lược Keieijuku khóa 1 Hải Phòng”** được khai giảng ngày 02/8/2016 là hoạt động đầu tiên triển khai thực hiện Đề án Bồi dưỡng, đào tạo giám đốc, quản trị doanh nghiệp giỏi thành phố Hải Phòng giai đoạn 2015 - 2020 do Hội Khoa học Phát triển nguồn nhân lực nhân tài thành phố chủ trì, và nằm trong kế hoạch “Bồi dưỡng, đào tạo giám đốc, quản trị doanh nghiệp giỏi thành phố Hải Phòng năm 2016”. Khóa học thu hút 27 học viên đến từ 24 doanh nghiệp tiêu biểu được chọn lựa trên địa bàn thành phố Hải Phòng”, với giáo trình do Trung tâm VJCC cung cấp được giảng dạy bởi các chuyên gia Nhật Bản có nhiều năm làm việc tại doanh nghiệp và một số chuyên gia đầu ngành tại Việt Nam.

Các học viên chúng tôi được trang bị những kiến thức về năng lực lãnh đạo căn bản nhất mà một giám đốc cần phải có theo mô hình kinh doanh hiện đại, phù hợp với chuẩn quốc tế và khu vực. Tư duy chiến lược tốt, trang bị thêm các công cụ quản trị hiện đại thì doanh nghiệp sẽ phát triển thịnh vượng và bền vững.

Tôi cũng như các doanh nhân Việt Nam cần phải tự trang bị cho mình kiến thức trong các lĩnh vực như marketing, logistic, quản trị doanh nghiệp, xây dựng văn hóa doanh nghiệp. Doanh nghiệp muốn phát triển bền vững cần phải có “Chiến lược quản trị doanh nghiệp.” Là một doanh nhân

tôi mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm của các cấp Lãnh đạo thành phố để tạo thêm những động lực, những điều kiện thuận lợi cho giới doanh nhân được học tập phát triển bản thân, phát triển doanh nghiệp mang lại sự thịnh vượng chung cho cộng đồng. Tôi hoàn toàn tin tưởng rằng sự phát triển trên nền tảng tri thức là sự phát triển bền vững và đáng trân trọng nhất trong nền kinh tế, đúng như lời bác Hồ đã dạy: **“giới Công - Thương phải hoạt động để xây dựng một nền kinh tế và tài chính vững vàng và thịnh vượng!”**.

Cuối cùng tôi xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo thành phố cùng toàn thể quý vị đại biểu mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công!

Xin trân trọng cảm ơn!

Công ty cổ phần Tập đoàn phát triển Đông Nam Á

XÂY DỰNG VÀ HỌC TẬP, LÀM THEO LỜI BÁC

**Nhân kỷ niệm 20 năm ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10/2004 -
13/10/2024.**

Thưa các đồng chí!

Đầu tiên cho phép tôi được gửi lời chào, lời kính chúc sức khỏe tới toàn thể các đồng chí và gia đình vạn sự an khang.

Được sự cho phép của Hội nghị, tôi rất vinh dự được thay mặt Công ty CP Tập đoàn Phát triển Đông Nam Á xin được đại diện doanh nghiệp tiêu biểu huyện Thủy Nguyên trình bày báo cáo tham luận về **“Doanh nhân, doanh nghiệp học tập và làm theo lời Bác”**.

Kính thưa Hội nghị cách đây 20 năm Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định lấy ngày 13/10 hàng năm là ngày Doanh nhân Việt Nam, khi doanh nhân được thừa nhận có một vai trò quan trọng trong sự phát triển quốc gia.

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã xác định vai trò quan trọng của doanh nghiệp, doanh nhân đối với vận mệnh đất nước. Người đã nhiều lần căn dặn các doanh nhân phải xây dựng và gìn giữ khối đoàn kết nội bộ “Việc nước, việc nhà bao giờ cũng đi đôi với nhau” Điều ấy thể hiện một triết lý trong kinh doanh, đó là kinh doanh phải luôn gắn liền với lợi ích của quốc gia và là cơ sở thiết yếu của văn hóa trong doanh nghiệp.

Ngày 13/10/1945, sau khi nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa vừa ra đời, Bác Hồ đã viết một bức thư đầy tâm huyết gửi giới doanh nhân và các doanh nghiệp, động viên họ tham gia tổ chức công thương cứu quốc đoàn: Trong bức thư Bác gọi giới Công - Thương là “các Ngài” Bác đã mở đầu bức thư một cách thân mật và trân trọng, Bác viết:

“Được tin giới Công - Thương đã đoàn kết lại thành “Công Thương cứu quốc đoàn” và gia nhập mặt trận Việt Minh, tôi rất mừng.

Hiện nay, “Công - Thương cứu quốc đoàn” đang hoạt động để làm được nhiều việc ích quốc lợi dân. Tôi rất hoan nghênh và mong đợi nhiều kết quả tốt”. Từ những nhìn nhận của Người về Doanh nhân, doanh nghiệp và những cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống

nhất đất nước. Di sản mà người đã để lại cho chúng ta vô cùng to lớn, trong đó đạo đức Hồ Chí Minh luôn là ngọn đuốc soi sáng cho mỗi người dân Việt Nam nói chung, giới trẻ, giới doanh nhân Việt Nam nói riêng.

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh giúp mỗi người hoàn thiện nhân cách, rèn luyện bản thân trở thành người có ích cho xã hội. Góp phần xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh. Để tỏ lòng biết ơn Bác, ngày nay mỗi người dân Việt Nam nói chung, doanh nhân Việt Nam nói riêng luôn phải không ngừng học tập và làm theo lời Bác. Đó là kim chỉ nam vô cùng cần thiết trong cuộc sống mỗi người. “Học tập tốt, lao động tốt”, Khiêm tốn, thật thà, dũng cảm” đó là những lời dạy thấm nhuần trong tâm trí của mỗi người doanh nhân chúng ta. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là trách nhiệm của mỗi chúng ta, đặc biệt là thế hệ doanh nhân. Hãy noi theo phẩm chất cao đẹp của Bác để góp phần xây dựng đất nước ngày giàu đẹp, văn minh.

Từ tâm thức của mỗi người, hãy cùng nhau học tập và làm theo lời Bác để đất nước ta ngày càng giàu đẹp, phát triển, sánh vai với các cường quốc năm châu, như lời dạy của Bác: “Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp được hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các cháu”.

Những lời dạy của Bác đòi hỏi mỗi cá nhân doanh nhân, mỗi doanh nghiệp của chúng ta phải biết xây dựng văn hóa doanh nghiệp và biến những lời dạy của Bác thành những hành động, bởi chúng ta đang phấn đấu xây dựng xã hội “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn” một xã hội “dân chủ, công bằng, văn minh”, thì trách nhiệm xã hội đó của doanh nhân ngày càng lớn, vai trò ngày càng quan trọng. Đó không gì khác hơn là một nền tảng mang đậm tính nhân văn của văn hóa doanh nghiệp trong thời đại mới.

Kính thưa Hội nghị, trên đây là bài phát biểu tham luận của tôi về **“Học tập và làm theo lời Bác”** tôi rất vinh dự chia sẻ trước Hội Nghị. Rất mong nhận được sự bổ sung, góp ý từ các đồng chí.

Một lần nữa tôi xin chúc các đồng chí dồi dào sức khỏe, chúc Hội nghị thành công tốt đẹp./.

Xin trân trọng cảm ơn!

Công ty cổ phần xây dựng tổng hợp Thành Đức

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo!

Kính thưa quý vị đại biểu!

Kính thưa Hội nghị!

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết trong “Thư gửi các giới Công - Thương Việt Nam ***“Việc nước và việc nhà bao giờ cũng đi đôi với nhau. Nền kinh tế quốc dân thịnh vượng nghĩa là các sự kinh doanh của các nhà công nghiệp, thương nghiệp thịnh vượng”***”, đăng trên báo Cứu Quốc, số 66, ngày 13/10/1945 nhằm khẳng định vai trò quan trọng của lực lượng Công - Thương nghiệp trong việc kiến thiết nền kinh tế nước nhà.

Gần 8 thập kỷ trôi qua, bài học về sự đoàn kết và đóng góp của toàn bộ dân tộc trong công cuộc bảo vệ và xây dựng độc lập dân tộc vẫn còn nguyên giá trị. Vì vậy, thể theo đường lối chỉ đạo, chủ trương và chính sách khuyến khích phát triển, phát huy vai trò doanh nhân của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 20/09/2004, Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải đã ký Quyết định số 990/QĐ-TTg, chọn ngày 13/10 hằng năm làm ngày tôn vinh Doanh nhân Việt Nam.

Từ đó đến nay, ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10 hằng năm đã trở thành một dịp quan trọng để tôn vinh và tri ân các doanh nhân ưu tú đã có những đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế bền vững của đất nước. Đặc biệt, ngày này có ý nghĩa sâu sắc, thể hiện sự kết nối chặt chẽ giữa doanh nghiệp và quốc gia, giữa lịch sử và tương lai.

Kính thưa Hội nghị!

Trước khi khởi nghiệp bản thân tôi là một người lính. Từ tháng 3 năm 1988 đến tháng 8 năm 1991 là người lính tiên tuyến nơi biên giới Hải đảo thuộc nữ đoàn 146 vùng 4 hải quân Đoàn đảo Trường Sa. Năm 1992 là công nhân xây dựng tự do ở huyện, xã, địa phương. Năm 2000 là đội trưởng đội xây dựng số 2 thuộc công ty sản xuất vật liệu xây dựng huyện Tiên Lãng thuộc công ty nhà nước. Năm 2004 được chuyển đổi cổ phần hoá thuộc Công ty cổ phần xây dựng tổng hợp Tiên Lãng. Trong quá trình làm việc công ty cũng như công việc nhà nước về xây dựng cơ bản cần có chuyên môn nghiệp vụ nên năm 2000 đi học lớp xây dựng công trình thuộc Trường đại học xây dựng Hà Nội hệ tại chức. Trong quá trình công tác làm việc xây dựng và phát triển tổ đội cũng như công ty đến tháng 3 năm 2000 được bổ nhiệm là

Phó Giám đốc Công ty CP xây dựng tổng hợp Tiên Lãng. Năm 2017 giữ chức vụ PGĐ Ban quản lý dự án huyện Tiên Lãng. Đến tháng 01 năm 2018 do công việc đặc thù của công ty cũng như cơ quan quản lý nhà nước năm 2018 xin quay lại làm doanh nghiệp và thành lập Công ty cổ phần xây dựng tổng hợp Thành Đức tiền thân là tổ độ số 2 công ty cổ phần xây dựng tổng hợp Tiên Lãng chuyên đổi từ Công ty Phạm Lê sang Công ty CP xây dựng tổng hợp Thành Đức và nắm giữ chức vụ Giám đốc công ty.

Tháng 01 năm 2018 thành lập công đoàn trực thuộc liên đoàn Lao động huyện Tiên Lãng. Năm 2019 thành lập chi bộ theo nghị quyết 28 Thành ủy các doanh nghiệp Quốc doanh HTX ngoài nhà nước. Tiêu chí thành lập chi bộ trực thuộc Đảng bộ huyện uỷ Tiên Lãng. Hiện nay là bí thư chi bộ Trực thuộc Đảng bộ Huyện Tiên Lãng, kiêm Chủ tịch HĐQT - Giám đốc công ty.

Các năm qua, Chi bộ luôn giữ vững danh hiệu tổ chức cơ sở đảng đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh. Công tác bồi dưỡng, tạo nguồn và kết nạp Đảng viên được Chi bộ quan tâm. Đảng viên trong Chi bộ tích cực học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, được lựa chọn kiện toàn vào đội ngũ cán bộ quản lý nhằm tăng cường công tác quản lý doanh nghiệp, đáp ứng nhu cầu mở rộng sản xuất kinh doanh.

Chi bộ nắm vững tình hình diễn biến tư tưởng của Đảng viên, quần chúng ở đơn vị và có biện pháp xử lý kịp thời ngăn ngừa, phòng chống những biểu hiện tiêu cực. Công tác tiết kiệm, chống lãng phí được Chi bộ và Ban lãnh đạo Công ty đặt lên hàng đầu, toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động đều quán triệt tinh thần tiết kiệm, chống lãng phí. Các đồng chí Đảng viên đi đầu trong đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác. 100% Đảng viên trong Chi bộ nghiêm túc thực hiện quy định 47/QĐ-TW của Bộ Chính trị về 19 điều Đảng viên không được làm.

Kết quả thành tựu về sản xuất kinh doanh:

Những năm qua doanh nghiệp xây dựng đã luôn đồng hành công cuộc đổi mới nền kinh tế của huyện. Doanh nghiệp luôn đi đầu về đổi mới, sáng tạo trong công tác quản lý, tìm tòi áp dụng những trang thiết bị máy móc vào thi công nhằm tăng năng suất lao động. Kết hợp với đó là tăng cường sản xuất kinh doanh, nâng cao mức lương cho người lao động nhằm nâng cao đời sống cho cán bộ công nhân viên công ty. Công ty còn là một trong những doanh nghiệp đi đầu trong huyện về đóng nộp thuế nhà nước, đóng bảo hiểm xã hội người lao động, tham gia các hoạt động phong trào, hưởng ứng các dịp lễ lớn của huyện....

Bên cạnh những kết quả đạt được thì cũng có những khó khăn, hạn chế nhất định đặc biệt là vấn đề nguồn vốn. Các công trình đã thi công xong chưa được quyết toán vốn, tồn đọng nợ. Giá cả nhân công vật tư biến động từng ngày, cùng với đó bão gió thiên tai thiệt hại trực tiếp tới các công trình cũng như doanh nghiệp. Điều đó cũng gây ảnh hưởng phần nào đến sự phát triển của các doanh nghiệp. Vậy kính đề nghị các cấp ban ngành thành phố, địa phương tháo gỡ những vướng mắc khó khăn trên tạo điều kiện cho các doanh nghiệp.

Trên đây là bài tham luận của công ty CPXD tổng hợp Thành Đức

Kính chúc các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Chúc Hội nghị thành công rực rỡ.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Công ty TNHH Phúc Tiến

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo!

Kính thưa quý vị đại biểu!

Kính thưa Hội nghị!

Cách đây vừa tròn 55 năm, trước lúc đi xa, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã để lại cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta bản Di chúc lịch sử. Mỗi lời trong Di chúc là từng lời dặn dò cô đọng, là tâm nguyện, niềm tin, trách nhiệm của Bác với Tổ quốc, Nhân dân và sự nghiệp cách mạng. Người căn dặn: “Việc cần phải làm trước tiên là chỉnh đốn lại Đảng, làm cho mỗi đảng viên, mỗi đoàn viên, mỗi chi bộ đều ra sức làm tròn nhiệm vụ đảng giao phó cho mình, toàn tâm toàn ý phục vụ nhân dân”.

Nghiêm túc thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Hồng Bàng đã kế thừa, phát triển, vận dụng sáng tạo những lời dạy của Người để xây dựng Đảng bộ quận trong sạch, vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức “toàn tâm, toàn ý phục vụ nhân nhân”.

Gần 8 thập kỷ trôi qua, bài học về sự đoàn kết và đóng góp của toàn bộ dân tộc trong công cuộc bảo vệ và xây dựng độc lập dân tộc vẫn còn nguyên giá trị. Vì vậy, thể theo đường lối chỉ đạo, chủ trương và chính sách khuyến khích phát triển, phát huy vai trò doanh nhân của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 20/09/2004, Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải đã ký Quyết định số 990/QĐ-TTg, chọn ngày 13/10 hằng năm làm ngày tôn vinh Doanh nhân Việt Nam.

Từ đó đến nay, ngày Doanh Nhân Việt Nam 13/10 hằng năm đã trở thành một dịp quan trọng để tôn vinh và tri ân các doanh nhân ưu tú đã có những đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế bền vững của đất nước. Đặc biệt, ngày này có ý nghĩa sâu sắc, thể hiện sự kết nối chặt chẽ giữa doanh nghiệp và quốc gia, giữa lịch sử và tương lai.

Kính thưa Hội nghị!

Trước khi khởi nghiệp bản thân tôi là một người lính. Tháng 8 năm 1978 bắt đầu nhập ngũ thuộc đơn vị C23 làm dược sĩ. Đến năm 1983 tham gia chiến trường K Campuchia thuộc E10 F339 QK9 và bị thương tại chiến trường khốc liệt này. Là người lính, người thương binh năm ấy tàn nhưng không phé với nghị lực vươn lên làm giàu cho gia đình, quê hương, tổ quốc

luôn đau đáu trong lòng tôi. Năm 1993 về công tác tại hiệu thuốc An Hải, An Dương làm cán bộ dược. Đến tháng 12/1993 về nghỉ hưởng chế độ thương binh hạng 2/4.

Từ năm 1994 thành lập HTX thương Binh Phúc Tiến làm về vận tải và Xây dựng giữ chức vụ chủ nhiệm HTX Phúc Tiến với những ngày đầu bao khó khăn và vất vả. Đến năm 1999 chuyển tên HTX thương binh Phúc Tiến thành Công ty TNHH Phúc Tiến làm Giám đốc Công ty rồi đến năm 2017 là Chủ tịch hội đồng thành viên cho đến nay.

Trong quá trình làm việc công ty cũng như công việc nhà nước về xây dựng cơ bản cần có chuyên môn nghiệp vụ nên từ tháng 5/1988 là cử nhân kinh tế nông nghiệp thuộc trường Đại học tại chức Hải Phòng. Tháng 8/2009 học lớp giám đốc chuyên nghiệp trường Doanh nhân PTI. Tháng 6/2012 đi học lớp giám đốc toàn diện của trường Doanh nhân PTI.

Ngày 04/10/2006 thành lập công đoàn Công ty TNHH Phúc Tiến, trực thuộc Liên đoàn Lao động huyện An Dương.

Tháng 12/2011 thành lập chi bộ Công ty TNHH Phúc Tiến theo quyết định 121/QĐ/HU ngày 6/12/2011. Tiêu chí thành lập chi bộ trực thuộc Đảng bộ huyện uỷ An Dương. Hiện nay là Phó bí thư chi bộ Công ty TNHH Phúc Tiến trực thuộc Đảng bộ Huyện An Dương, và là Chủ tịch HĐQT công ty.

Các năm qua, Chi bộ luôn giữ vững danh hiệu tổ chức cơ sở đảng đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh. Công tác bồi dưỡng, tạo nguồn và kết nạp Đảng viên được Chi bộ quan tâm. Đảng viên trong Chi bộ tích cực học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, được lựa chọn kiện toàn vào đội ngũ cán bộ quản lý nhằm tăng cường công tác quản lý doanh nghiệp, đáp ứng nhu cầu mở rộng sản xuất kinh doanh.

Chi bộ Công ty TNHH Phúc Tiến với ban đầu là 4 đảng viên năm 2011 đến nay đã tăng lên thành 16 đảng viên. Sinh hoạt và tham gia các hoạt động về Đảng và giữ các chức vụ quan trọng trong Công ty, là những cán bộ tiên phong và gương mẫu trong mọi công tác phong trào. Hàng năm chi bộ vẫn giới thiệu và tiếp tục bồi dưỡng các đảng viên dự bị để kết nạp vào đội ngũ Đảng chính thức.

Chi bộ thực hiện nghiêm túc theo tinh thần của Chỉ thị 10-CT/TW ngày 30/03/2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Toàn thể đảng viên trong Chi bộ đều thực hiện nghiêm Quy chế dân chủ cơ sở.

Chi bộ nắm vững tình hình diễn biến tư tưởng của Đảng viên, quần chúng ở đơn vị và có biện pháp xử lý kịp thời ngăn ngừa, phòng chống những biểu hiện tiêu cực. Công tác tiết kiệm, chống lãng phí được Chi bộ và Ban lãnh đạo Công ty đặt lên hàng đầu, toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động đều quán triệt tinh thần tiết kiệm, chống lãng phí. Các đồng chí Đảng viên đi đầu trong đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác. 100% Đảng viên trong Chi bộ nghiêm túc thực hiện quy định số 47/QĐ-TW của Bộ Chính trị về 19 điều Đảng viên không được làm.

Bản thân là Phó Bí thư chi bộ trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh phải thường xuyên rèn luyện, tu dưỡng đạo đức cách mạng, sâu sát thực tiễn, trân trọng, lắng nghe những ý kiến đóng góp của Nhân dân, tạo mối liên hệ gắn bó mật thiết với Nhân dân; nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và quyết liệt trong hành động vì lợi ích chung.

Bản thân đề xuất giải pháp về tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh: Coi trọng xây dựng quy chế làm việc, xác định rõ quyền hạn, trách nhiệm của từng cá nhân, tổ chức, tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện, xử lý kịp thời, công khai những cán bộ, đảng viên vi phạm, dù ở cương vị, chức trách nào; kiên quyết đấu tranh với những thói hư tật xấu trong Đảng.

Kết quả thành tựu về sản xuất kinh doanh.

Những năm qua doanh nghiệp xây dựng đã luôn đồng hành công cuộc đổi mới nền kinh tế của huyện. Doanh nghiệp luôn đi đầu về đổi mới, sáng tạo trong công tác quản lý, tìm tòi áp dụng những trang thiết bị máy móc vào thi công nhằm tăng năng suất lao động. Kết hợp với đó là tăng cường sản xuất kinh doanh, nâng cao mức lương cho người lao động nhằm nâng cao đời sống cho cán bộ công nhân viên công ty. Công ty còn là một trong những doanh nghiệp đi đầu trong huyện về đóng nộp thuế nhà nước, đóng bảo hiểm xã hội người lao động 100% đầy đủ, tham gia các hoạt động phong trào, hưởng ứng các dịp lễ lớn của Quận, huyện. Được nhiều bằng khen và giấy khen của UBND huyện An Dương về hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, bằng khen về tích cực phát triển mạnh các công tác phong trào và giấy khen cá nhân hoàn thành xuất sắc Công tác Đảng, Cựu chiến binh gương mẫu năm nào cũng đạt

Bên cạnh những kết quả đạt được thì cũng có những khó khăn, hạn

chế nhất định đặc biệt là vấn đề nguồn vốn. Các công trình đã thi công xong chưa được quyết toán vốn, tồn đọng nợ. Giá cả nhân công vật tư biến động từng ngày, cùng với đó bão gió thiên tai thiệt hại trực tiếp tới các công trình cũng như doanh nghiệp. Điều đó cũng gây ảnh hưởng phần nào đến sự phát triển của các doanh nghiệp. Vậy kính đề nghị các cấp ban ngành thành phố, địa phương tháo gỡ những vướng mắc khó khăn trên tạo điều kiện cho các doanh nghiệp.

Trên đây là bài tham luận của công ty TNHH Phúc Tiến.

Kính chúc các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Chúc Hội nghị thành công rực rỡ.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Công ty cổ phần sản xuất và thương mại Sơn Thủy

Kính thưa quý vị đại biểu!

Kính thưa Hội nghị!

Hôm nay, tôi rất vinh dự được đại diện cho Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Sơn Thủy tham luận tại Hội nghị “Doanh nhân Hải Phòng học tập và làm theo lời Bác”. Đây là một cơ hội quý báu để chúng ta cùng nhau chia sẻ, học hỏi và củng cố những giá trị mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho dân tộc.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dành trọn tâm huyết cho sự nghiệp xây dựng đất nước, với tầm nhìn xa và trách nhiệm lớn lao. Người luôn nhấn mạnh vai trò của mỗi cá nhân, đặc biệt là của các doanh nhân trong công cuộc phát triển kinh tế đất nước. Tư tưởng của Người không chỉ là ngọn đuốc soi đường cho sự nghiệp cách mạng mà còn là nguồn cảm hứng cho mỗi chúng ta trong công việc và cuộc sống hàng ngày.

Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Sơn Thủy ra đời vào năm 1992, với sứ mệnh mang đến những sản phẩm chất lượng nhất đến tay người tiêu dùng. Chúng tôi tự hào là một trong những thương hiệu áo mưa đầu tiên mang tên Việt Nam, khẳng định vị thế của sản phẩm nội địa trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế.

Từ những ngày đầu chỉ có vài công nhân, chúng tôi đã phát triển thành một doanh nghiệp với hàng trăm nhân viên, tạo ra việc làm ổn định cho người lao động và đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế địa phương. Chúng tôi tin rằng, thành công không chỉ được đo bằng lợi nhuận mà còn là sự phát triển bền vững và trách nhiệm với cộng đồng.

Học tập và làm theo lời Bác, chúng tôi luôn cam kết thực hiện các giá trị cốt lõi: Chất lượng, Đổi mới và Trách nhiệm. Trong công tác quản lý, chúng tôi áp dụng các nguyên tắc lãnh đạo của Bác để xây dựng một môi trường làm việc chuyên nghiệp, công bằng và thân thiện. Mỗi cán bộ, công nhân viên đều được khuyến khích phát huy sáng tạo, tự giác học tập nâng cao trình độ chuyên môn, từ đó góp phần vào sự phát triển chung của công ty.

Chúng tôi cũng đặc biệt chú trọng đến trách nhiệm xã hội. Hàng năm, công ty tổ chức các chương trình từ thiện, hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn, xây dựng nhà tình nghĩa, và góp phần vào các hoạt động bảo vệ

môi trường. Những hành động nhỏ này không chỉ thể hiện tấm lòng của doanh nhân mà còn là cách chúng tôi thực hiện lời Bác dạy: “Lá lành đùm lá rách”.

Bản thân tôi, với vai trò là Giám đốc, luôn tự nhắc nhở mình phải là tấm gương sáng trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tôi mong muốn mỗi cán bộ, công nhân viên trong công ty cũng sẽ ý thức được trách nhiệm của mình, không chỉ trong công việc mà còn trong cuộc sống hàng ngày, từ đó góp phần xây dựng một xã hội công bằng, văn minh.

Kính thưa Hội nghị!

Việc học tập và làm theo lời Bác không phải là một nhiệm vụ tạm thời, mà là một hành trình dài. Tôi kêu gọi tất cả các Doanh nhân Hải Phòng hãy cùng nhau chung tay, tiếp tục học tập, làm theo lời Bác, phấn đấu xây dựng Hải Phòng trở thành một thành phố phát triển, văn minh và hiện đại.

Xin cảm ơn quý vị đại biểu và Hội nghị đã lắng nghe!

Kính chúc các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

Chúc Hội nghị thành công rực rỡ!